

ความสุขแท้
เป็นของท่านได้

มอบให้

จาก

โปรดติดต่อได้ที่

ความสุขแท้เป็นของท่านได้

Copyright © 2000 by DENSU®

All Rights Reserved

Printed in Thailand

E-Mail Address:

book@densu.com

Internet Address:

<http://www.densu.com>

ความสุขแท้ เป็นของท่านได้

บทที่ หนึ่ง

ความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่เราทุกคนแสวงหาเพื่อจะได้รับ ไม่ว่าเราจะเป็น
ชนชาติใด อายุเท่าไร เพศอะไร มีสังคมอย่างไร ปรารถนาเรื่องอย่างไร เครื่อง
ศานนามากแค่ไหน แม้กระทั่งมีการศึกษาสูงเท่าใดก็ตาม เราก็มักปรารถนา
ที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริง

ความจริง เราทุกคนในจักรวาลนี้มีส่วนที่เหมือนกันคือ ปรารถนาที่จะได้พบ
กับความสุขที่แท้จริง มีสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิต
ในแต่ละวันของเราว่า ทำไมเราจึงแสวงหาความสุขแท้

ในระบบต่างๆของโลกพยายามอยู่เสมอที่จะเตรียมทุกอย่างสำหรับนำเราให้
ไปถึงความสุข แต่ถ้าเราพูดด้วยความสัตย์จริงแล้ว เราจะพบว่าคุณภาพ
ของชีวิตเราไม่ได้มีความสุขที่แท้จริง มีสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไป

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เชื่อว่า ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่
มีความสุขได้ ด้วยเหตุนี้เองเราจึงแบ่งปันกับท่าน

ความสุขแท้สามารถเป็นของท่านได้ ...

ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างสวรรค์และโลก ทั้งหมดดีมาก โลกเป็นดั่งสวรรค์ที่ล้ำค่า เป็นที่ที่ชายหญิงคู่แรกถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์

เขาทั้งสองมีชีวิตอยู่อย่างบรมสุขและครอบครองทุกสิ่งร่วมกับองค์พระผู้สร้าง พระเจ้าทรงให้เขามีอำนาจอยู่เหนือสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างที่อยู่บนโลก และทรงอวยพรให้เขามีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน พระเจ้าทรงให้เขาเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งให้เขาตั้งชื่อสัตว์ต่างๆด้วย

สวนเอเดนเป็นที่อยู่ของเขาซึ่งก็คือสวรรค์นั่นเอง คำว่า “เอเดน” นั้นมีหมายความว่า “ความยินดี” และ “ความร่ำรวย” พวกเขา มีความสัมพันธ์ติดต่อกับองค์พระผู้สร้างของเขา อีกทั้งมีสันติสุขกับทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น ขณะนั้นความบาปยังไม่ปรากฏ ไม่มีความรุนแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีการขาดแคลนใดๆ และไม่มีการตั้งความตาย นี่เป็นแผนการของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทั้งปวงจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

อาดัม ชายคนแรกและเอวารายาของเขา มีชีวิตบรมสุขที่ไม่มีใครในโลกจะเทียบเทียมได้ และเป็นแผนการของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทั้งปวงที่สืบทอดมาจากอาดัมและเอวา อาดัมและเอวามีทุกสิ่งทุกอย่างบริบูรณ์ มีเพียงข้อห้ามข้อเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าบัญชาแก่เขา คือ

“บรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ทั้งหมด เว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว ผลของต้นไม้ไม่น่ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ากินกิน เจ้าจะต้องตาย”

พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาให้สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ พระองค์มิได้สร้างเขาทั้งสองขึ้นมาเหมือนหุ่นเชิดหรือหุ่นยนต์ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับเขา ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อฟังอย่างสุดใจและให้เกียรติพระองค์ พระเจ้าไม่ทรงต้องการให้เขาตาย จึงได้บอกเขาทั้งสองไม่ให้กินผลของต้นไม้ นั่น แต่เขาไม่เชื่อฟังพระองค์ จึงถูกล่อลวงดังจะกล่าวต่อไปนี้

ในบรรดาสัตว์ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น งูมีเล่ห์เหลี่ยมกว่าสัตว์ทั้งหมด มันถามหญิงนั้นว่า “จริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่า อย่ากินผลไม้ของต้นไม้ใดๆในสวนนี้” หญิงนั้นจึงตอบว่า “ผลของต้นไม้ต่างๆในสวนนี้เรากินได้ เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้น พระเจ้าตรัสห้ามว่า อย่ากินหรือถูกต้องเลย มิฉะนั้นเจ้าจะตาย”

จึงพูดกับหญิงนั้นว่า “เจ้าจะไม่ตายจริงดอก เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า เจ้ากินผลนั้นเมื่อใด ตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในเมื่อนั้น แล้วเจ้าจะเหมือนพระเจ้า คือสำนึกในความดีและความชั่ว” เมื่อหญิงนั้นเห็นว่าผลของต้นไม้ นั้นน่ากินและน่าดูด้วย ทั้งเป็นผลไม้ที่มุ่งหมายจะทำให้เกิดปัญญา จึงเก็บผลไม้นั้นมากิน แล้วส่งให้สามีกินด้วย เขาก็กิน

ตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้น จึงสำคัญว่าตนเปลือยกายอยู่ ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างไว้ เวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงของพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน ชายนั้นก็บรกรายก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้นให้พ้นจากพระพักตร์พระเจ้า พระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่า “เจ้าอยู่ที่ไหน”

ชายนั้นทูลว่า “ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัว เพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสีย พระองค์จึงตรัสว่า “ใครเล่าบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกาย เจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามมิให้กินนั้นแล้วหรือ” ชายนั้นทูลว่า “หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้น ส่งผลไม้มาให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรับประทาน” พระเจ้าตรัสถามหญิงว่า “เจ้าทำอะไรไป” หญิงนั้นทูลว่า “งูล่องลงข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงได้รับประทาน”

ผลของการกระทำของอาดัมและเอวา จากการไม่เชื่อฟังองค์พระผู้สร้างของเขา ไม่ถือความสำคัญของพระคำของพระเจ้า ทำให้มีผลทำลายล้างอย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติทั้งในขณะนั้นและขณะนี้ การไม่วางใจและไม่เชื่อฟังของอาดัมและเอวาได้นำความบาปเข้ามาในโลก ทำให้มนุษย์ถูกแยกจากองค์พระผู้สร้าง ความชั่วช้าทั้งหลายและความเห็นแก่ตัว โรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งความตายได้เกิดขึ้นเนื่องมาจาก การไม่เชื่อฟังและความบาป

อาดัมและเอวา เป็นบรรพบุรุษคู่แรกของมวลมนุษยชาติที่ได้หลงเชื่อซึ่งก็คือ มารซาตาน แทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้าองค์พระผู้สร้างของเขา ไม่เพียงแต่เป็นสาเหตุให้มนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าโดยความบาปเท่านั้น แต่ยังสามารถเปิดโอกาสให้มารซาตานเข้ามามีอำนาจเหนือมนุษย์จนถึงทุกวันนี้ อาดัมและเอวาได้มอบอำนาจที่พระเจ้าประทานให้ในการครอบครองสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งงูบนโลกแก่มาร โดยการเชื่อคำพูดของมารแทนที่จะใช้อำนาจเหนือมาร เขาทั้งสองจึงต้องกลับกลายมาเป็นทาสของความบาปและของซาตาน แทนที่จะได้ครอบครองและมีอำนาจร่วมกับพระเจ้าพระผู้สร้างของเขา

ชีวิตบนโลกของเขาทั้งสองและมวลมนุษย์ไม่เป็นดังที่พระเจ้าตั้งใจให้เป็นตั้งแต่เริ่มแรก การมีชีวิตอยู่เป็นเพียงการปรากฏอยู่เท่านั้น แทนที่จะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรและความบริบูรณ์ เมื่อความบาปได้เข้ามาในโลก เป็นผลให้มนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้าและเพิ่มพูนการทำงานของมารซาตานบนโลกมาจนทุกวันนี้ ทั้งหมดนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมมนุษย์จึงมีความสับสนและความวุ่นวาย ทำไมผู้คนจึงประสบกับชีวิตที่มีมาตรฐานต่ำเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว โรคภัยไข้เจ็บ ความยากจน การฆ่าตัวตาย การฆาตกรรม การมั่วโลภก็ย การบิดเบือน การไม่เชื่อฟังกฎหมาย การหย่าร้าง การติดยาเสพติดสุรา และความชั่วอื่น ๆ ที่อยู่ในสังคม

เพราะความเขลาและโดยการล่อลวงของมาร มนุษย์ส่วนใหญ่จึงตำหนิพระเจ้า หรือเจ้าต่าง ๆ ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในโลกทุกวันนี้ รวมทั้งปัญหาต่างๆที่มนุษย์กำลังเผชิญในชีวิตของเขา ในครอบครัวและในประเทศ พวกเขาไม่มีความเข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร และมีชีวิตอยู่โดยไม่สามารถแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ มนุษย์ต้องต่อสู้เพื่อมีชีวิตรอดและเพื่อความสำเร็จของชีวิตในวันข้างหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพียงแต่จะจบลงด้วยความตาย การลงโทษ และชีวิตหลังความตายที่ปราศจากพระเจ้า

ผู้คนทุกหนทุกแห่งในทุกวันนี้ต่างก็มีชีวิตตามแต่จะเป็นไป พยายามที่จะค้นหาสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของแต่ละคน แต่ก็ยังไม่สำเร็จ ความบันเทิง ความสนุกสนานทางโลก เพศ ยาเสพติด สุรา กีฬา อาชีพ ความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งศาสนา ทั้งหมดนี้ต่างก็ล้มเหลวในการเติมความว่างเปล่าที่พระเจ้าพระผู้สร้างของเขาเท่านั้นที่จะเติมให้สมบูรณ์ได้ ซาตานและวิถีทางโลกให้ความพอใจเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่มันเป็นชีวิตที่แสนสั้นซึ่งนำมาถึงความเจ็บปวดและความว่างเปล่ามากกว่าเติม

พระเจ้าผู้ซึ่งสร้างเราทั้งหลายตามพระฉายาของพระองค์ยังคงให้คุณค่าและความรักต่อมนุษย์ ถึงแม้ว่ามนุษย์ถูกตัดขาดจากพระองค์โดยความบาปและความไม่เชื่อ ถึงแม้ว่าความรักของพระองค์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง พระผู้สร้างของเราที่ไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนกฎที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นเกี่ยวกับอาญาของความบาป ถ้าไม่อย่างนั้นพระดำรัสของพระองค์ก็ไม่มีคุณค่าใด ๆ แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังมีวิธีแก้ไขความยุ่งยากวุ่นวายของมนุษย์ เพื่อให้พระองค์จะกลับมามีความสัมพันธ์กับเรา พี่นฟูเราทั้งหลายให้กลับมีสันติสุข มีพระพร และความบริบูรณ์เหมือนดัง นอกจากนี้พระเจ้าของเราที่ยังมอบอำนาจแก่เราในโลกนี้ตามพระวาระของพระองค์ที่ทรงความสัตย์จริงและคุณธรรม

ความเที่ยงธรรมของพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจ ความบาปและการไม่เชื่อฟังของมวลมนุษย์เป็นโทษทัณฑ์ โทษของความบาปคือความตาย ไม่เพียงแต่ตายจากไปทางร่างกาย แต่วิญญาณก็ตายด้วยนั่นคือการถูกตัดขาดจากพระเจ้า นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ตายไปด้วยความบาปของตนจึงตกนรกและถูกตัดขาดจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ ซึ่งนรกดั้งเดิมนั้นเป็นที่เตรียมไว้สำหรับมารและพวกพ้องของมัน

อย่างไรก็ตาม แทนที่พระเจ้าจะทำลายมวลมนุษย์ทั้งโลก พระองค์กลับหาทางที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดจากความบาปของเขาเพื่อกลับคืนดีกับองค์พระผู้สร้างของเขา ให้เรากลับมามีความสัมพันธ์และมีความบริบูรณ์ในทุกสิ่งกับพระเจ้าตามที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้กับเรา พระองค์ทรงสร้างทางที่จะไถ่เราให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปและจากอำนาจของซาตานที่ครอบงำชีวิตของเราอยู่ พระองค์ทรงกระทำโดยทางพระบุตรของพระองค์คือ องค์พระเยซูคริสต์เจ้า

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ พระบุตรของพระเจ้า พระเยซูประสูติอย่างเหนือธรรมชาติที่เมืองเบธเลเฮมในประเทศอิสราเอล หญิงพรหมจารีชื่อมารีย์ เป็นมารดาของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จลงมาบนมารีย์ และทำให้เธอตั้งครรภ์แล้วให้กำเนิดพระเยซู ทารกวิสุทธิของพระเจ้า

ทั้งหมดนี้ได้พยากรณ์ไว้หลายศตวรรษก่อนการประสูติของพระองค์ รวมทั้งพระประสงค์ของการเสด็จมาบนโลกและเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์ การพยากรณ์ต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ได้ถูกเติมเต็มแม้แต่รายละเอียดย่อยๆ พระองค์ทรงเติบโตขึ้นในความชื่นชอบของพระเจ้าและมนุษย์ ทรงพระชนม์อยู่ 33 ปีบนโลก ทรงสำเร็จตามพระประสงค์ในการมาของพระองค์ หลังจากนั้นพระองค์เสด็จกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์

พระเยซูทรงแตกต่างกับคนอื่นๆ พระองค์ไม่มีบิดาที่เป็นชาวโลก พระองค์ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากอาดัม พระเจ้าคือพระบิดาของพระองค์ ถึงกระนั้นพระเยซูก็ยังถูกทดลองโดยซาตานเหมือนกับอาดัมและเอวาในยุคปฐมกาล พระองค์ไม่เคยทำบาป พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือเหล่าห้ำหั่นและการทดลองทุกอย่างของมาร พระองค์ทรงกระทำทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและมีชีวิตตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อฟังพระบิดาในสวรรค์ของพระองค์

ดังนั้นพระเยซูจึงสามารถทำให้สำเร็จตามแผนการของพระเจ้าที่ทรงไถ่มนุษย์ พระองค์ทรงเป็นผู้แก้ไขปัญหของเรา แทนที่เราจะถูกลงโทษเราเพราะบาปของเรา พระเจ้าทรงลงโทษพระเยซูพระบุตรของพระองค์แทนเรา พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เป็นผู้บริสุทธิ์และ

ปราศจากบาปในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ ทรงเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อท่าน เพื่อข้าพเจ้าและมวลมนุษยชาติในเวลาทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์กว่า 2000 ปีมาแล้ว พระองค์ทรงหลังเลือดเพื่อเป็นค่าไถ่บาปของเราทั้งหลาย ทรงไถ่เราจากบาปและผลของบาปนั้น และทรงช่วยให้พ้นจากอำนาจของซาตานที่ครอบงำชีวิตของเรา

พระเยซูทรงเป็นตัวแทนของเรา พระองค์ทรงรับการทรมานจากการลงทัณฑ์บนไม้กางเขนแทนเรา พระเยซูผู้ปราศจากบาปกลายเป็นคนบาปเพื่อเรา เพื่อที่เราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าในพระองค์ พระองค์ทรงเปลี่ยนที่กับเรา พระองค์ทรงกลายเป็นดังที่เราเคยเป็นเพื่อที่เราจะได้กลายเป็นเหมือนพระองค์ พระองค์ทรงรับบาปของเราและโรคร้ายไข้เจ็บของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ไม้กางเขน และทรงมอบความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เรา รวมทั้งสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต พระองค์ทรงขจัดความพ่ายแพ้ออกไปและให้ความมีชัยของพระองค์แก่เรา พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่บริบูรณ์ดังที่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้ไว้แก่เราตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้ว

พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเราตั้งที่ได้พยากรณ์ไว้ พระองค์ทรงถูกฝัง และหลังจากนั้นพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่สาม ดังที่ได้พยากรณ์ไว้เกี่ยวกับพระองค์ หลังจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏแก่เปโตรและสาวกคนอื่นๆ จากนั้นทรงปรากฏแก่คนมากกว่าห้าร้อยคนซึ่งได้เคยติดตามพระองค์ในเวลาเดียวกัน ไม่นานหลังจากนี้ พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์ รับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของเขา หลังจากนั้นสักวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมารับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ไปสู่สวรรค์ชั้นวันรันดร์

พระเยซูคริสต์ทรงอยู่เหนือบาป โรคร้ายไข้เจ็บ ความตาย และการกระทำต่างๆของมาร พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่และดำรงอยู่ในชัยชนะตลอดกาลปาวสาน พระองค์กระทำการนี้เพื่อท่าน เพื่อข้าพเจ้าและมวลมนุษยชาติ เพื่อว่าผู้ใดก็ตามที่ได้มาหาพระองค์ เชื่อมั่นในพระองค์ และมีความเชื่อในการหลังพระโลหิตของพระเยซู รับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เป็นนายและเป็นพระเจ้าของเขา ผู้ใดก็ตามที่ร้องออกพระนามของพระองค์ก็จะได้รับความรอด

ทุกสิ่งที่ได้เขียนลงในหนังสือเล่มนี้ได้อ้างอิงถึงความจริงที่ได้บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้า พระคัมภีร์คือบันทึกพระวจนะของพระเจ้าที่ได้พิสูจน์และกระจ่างแจ้งต่อมวลมนุษย์โดยพระองค์ พระเจ้าทรงรักษาพระวจนะของพระองค์มาหลายพันปีเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ว่าอะไรที่ควรเชื่อ ทำอย่างไรจึงจะได้รับความรอด ได้รับการไถ่จากบาป และกลับคืนดีกับพระเจ้า พระผู้สร้าง พระผู้ช่วยให้รอด และเพื่อนของเรา

ขณะนี้ท่านได้อ่านข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อบาปของท่านกว่าสองพันปีมาแล้ว ทรงเป็นตัวแทนของท่าน นำท่านกลับมาหาพระเจ้า พระองค์ทรงเจ็บบวดทุกข์ทรมานต่อการลงทัณฑ์ซึ่งเป็นของท่าน เพื่อที่ท่านจะไม่ต้องตกนรกและทรมานซ้ำกับชั่วกลับเมื่อท่านตาย ท่านเป็นหนี้ความบาปของท่านที่ท่านไม่สามารถไถ่ได้ พระองค์ทรงไถ่หนี้ให้ท่านเต็มจำนวน ซึ่งค่าไถ่นั้นก็คือชีวิตของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อแสดงถึงความรักที่พระองค์มีต่อท่าน

ท่านจะตอบรับความรักของพระเจ้าอย่างไร เมื่อท่านตระหนักถึงความจริงที่พระเจ้าทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนม์แทนท่าน เพื่อที่พระองค์จะได้นำท่านกลับมาหาพระองค์ ท่านจะตอบรับความรักของพระเยซูที่ทรงกระทำเพื่อท่านอย่างไร พระองค์ทรงอุทิศชีวิตเพื่อท่าน ถูกทรมานจากการลงทัณฑ์ที่เป็นของท่านเพื่อที่ท่านจะได้รับชีวิตนิรันดร์ ท่านจะตอบรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งทรงให้ท่านได้รู้จักพระเยซูในขณะนี้อย่างไร

ท่านมีทางเลือกสองทาง ท่านสามารถที่จะเชื่อและศรัทธาในข่าวประเสริฐ หรือท่านจะไม่เชื่อและปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเยซู ท่านสามารถยอมรับของขวัญอันล้ำค่าจากพระบุตรของพระเจ้าที่พระองค์ได้ให้ด้วยชีวิตของพระองค์เอง หรือท่านจะไม่ทำอะไรเลย นั่นก็คือปฏิเสธพระองค์และไม่รับสิ่งที่พระองค์หยิบยื่นให้ ท่านสามารถยอมรับการให้อภัยของพระเจ้าและกลับมาคืนดีกับพระผู้สร้างของท่าน หรือท่านจะตายอยู่ในบาปของท่านตลอดไป ท่านสามารถร้องออกพระนามของพระเจ้าและรับความรอด หรือท่านจะยังหลงทางอยู่โดยปราศจากพระเจ้าและปราศจากความหวัง

พระเจ้าต้องการให้ท่านวางใจและยอมรับพระเยซูพระบุตรของพระองค์ และได้รับผลประโยชน์จากการนั้น แต่มารต้องการให้ท่านสงสัยพระเจ้าเหมือนกับอาดัมและเอวาในยุคปฐมกาล และเป็นอยู่อย่างที่ท่านเป็นอยู่ภายใต้อำนาจของมัน พระเจ้าต้องการให้ท่านได้รับพระพร แต่ซาตานต้องการให้ท่านถูกสาปแช่ง พระเจ้าต้องการช่วยท่าน แต่ซาตานต้องการทำร้ายท่าน พระเจ้าต้องการให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสระจากผลของบาป แต่ซาตานต้องการให้ท่านตกเป็นทาสของบาป พระเจ้าต้องการให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างบริบูรณ์และมีสุขภาพดี แต่มารต้องการให้ท่านอดอยากและมีโรคภัยไข้เจ็บ พระเจ้าคือผู้กำหนดชีวิต แต่มารคือผู้กำหนดความตาย พระเจ้าต้องการให้ท่านมีสุขในสวรรค์กับพระองค์ชั่ววันนิรันดร์ แต่มารต้องการให้ท่านถูกทรมานในนรกกับมันชั่ววันนิรันดร์

พระเยซูคริสต์ทรงออกไปกระทำความดีและรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเข้าสิง พระองค์ทรงรักษาโรคให้หาย ทำให้คนตาบอดเห็นได้ ทำให้คนหูหนวกได้ยิน และทำให้คนใบ้พูดได้ พระองค์ทรงขับไล่วิญญาณชั่ว พระองค์ทรงชุบชีวิตคนตาย ทรงรักษาคนพิการ และคนขางอโยให้เดินได้ พระองค์ทรงรักษาทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยร้ายแรงขนาดไหน พระองค์ทรงยกโทษความบาปให้แก่ทุกคนที่วางใจในพระองค์ พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด และทำลายล้างงานของมาร พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ชั่วนิรันดร์ และยังคงเหมือนเดิมในเวลานานนี้ และเวลานั้นนี้ และต่อไปเป็นนิกาล พระราชกิจของพระองค์เมื่อสองพันปีที่แล้วพระองค์ยังคงกระทำอยู่ในทุกวันนี้ ท่านสามารถวางใจในพระเยซู ความรักของพระองค์นั้นแท้จริง พระสัญญาของพระเจ้านั้น “ถูกต้อง” และ “เป็นจริง” ในพระเยซู เมื่อพระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา” พระองค์ทรงหมายความว่าเช่นนั้น ไม่มีทางอื่นใดที่จะกลับมาหาพระเจ้าได้นอกจากความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย”

พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า” ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” และยังเขียนไว้ว่า “ทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด”

ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของท่านเท่าที่ท่านเคยทำมา ท่านไม่ได้มาถึงที่นี่และในเวลานี้โดยบังเอิญ ความรักของพระเจ้าได้นำท่านมาสู่จุดนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้นำท่านมาหาพระองค์เพื่อที่ท่านจะได้รับความรักและมีชีวิตใหม่ ชีวิตที่มีสันติสุข ชื่นชมยินดี ปลอดภัย มีความสุขและบริบูรณ์ และพระสัญญาของชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์

ถ้าท่านเลือกที่จะอยู่อย่างเดิม อยู่ใต้อำนาจของซาตาน ท่านควรจะไปอ่านบททวนอีกครั้งเท่าที่อ่านมาในหนังสือเล่มนี้ และอธิษฐานพิจารณาทางเลือกของท่าน ถ้าท่านต้องการที่จะกลับไปหาพระเจ้าผู้สร้างของท่าน และชีวิตที่มีพระพรดังที่พระองค์ตั้งใจไว้ให้ท่าน ท่านสามารถอธิษฐานตามคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าแต่พระเจ้า

ขอบคุณที่พระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ และไม่ล้มเลิกที่จะให้คุณค่าและความรักมากมายต่อข้าพระองค์ จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ พระองค์สิ้นพระชนม์แทนข้าพระองค์และซื้อชีวิตของข้าพระองค์กลับคืนมาจากความบาปและจากสภาพที่อยู่ใต้อำนาจของซาตาน ทั้งหมดนี้เนื่องมาจากการหลังพระโลหิตของพระเยซูคริสต์

ข้าพระองค์อยู่ที่นี้ และขณะนี้ขอเลือกที่จะเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ขอเปิดประตูใจของข้าพระองค์ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เป็นผู้ทรงรักษาโรคและองค์พระผู้ช่วยให้หลุดพ้น เป็นพระผู้ไถ่และพระผู้ทรงจัดเตรียม ด้วยปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอรับว่าพระเยซูคือพระผู้เป็นเจ้า และเชื่อด้วยสุดใจว่าพระองค์ทรงชুবพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตาย และพระเยซูทรงมีพระชนม์อยู่เหมือนเดิมในเวลานี้ วันนี้ และสืบๆไปเป็นนิรันดร์ ข้าพระองค์ร้องออกพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อความรอดเดี๋ยวนี้

ขอบคุณที่ช่วยข้าพระองค์ให้รอด ทรงยกโทษและไม่จดจำความบาปทั้งหลายของข้าพระองค์ เพราะว่าความรักของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ได้เปลี่ยนความคิดและความรู้สึก ข้าพระองค์ตั้งใจที่จะมีชีวิตเพื่อที่จะรักพระองค์และผู้อื่น ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และทรงเป็นหนึ่งในชีวิตของข้าพระองค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพระองค์ต้องการที่จะรู้จักพระองค์และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ แทนที่จะมีชีวิตแตกแยกจากพระองค์ดังในอดีต ข้าพระองค์ขอตัดขาดจากซาตานและทุกอย่างที่จะทำให้ต่อต้านความรู้และพระวาจาของพระองค์

ขอบคุณที่พระองค์ทรงยอมรับข้าพระองค์ในสภาพที่ข้าพระองค์เป็นอยู่ และกระทำให้ข้าพระองค์เป็นบุตรของพระองค์ ทรงมอบชีวิตใหม่ที่บริบูรณ์ไปด้วยพระพรเหมือนกับว่าข้าพระองค์ไม่เคยทำบาปมาก่อน ขอขอบคุณที่ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของข้าพระองค์ของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ ความรัก การให้อภัยและการยอมรับของพระองค์นั้นเกินกว่าความเข้าใจของข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ขอยอมรับไว้ด้วยความสัตย์จริงและด้วยความถ่อมใจ ข้าพระองค์ตั้งใจจดจ่อต่อการเจริญขึ้นในความสัมพันธ์กับพระองค์และการค้นพบสิทธิในการเป็นบุตรของพระองค์

ข้าพระองค์จะไม่มีวันสงสัยการทรงอยู่และพระวาจาของพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นดังที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ พระองค์จะทรงกระทำทุกสิ่งทีพระองค์ทรงสัญญาไว้ และทรงกระทำทุกสิ่งเพื่อข้าพระองค์ดังที่พระองค์ตรัสไว้ ข้าพระองค์เชื่อว่า

ข้าพระองค์จะได้เป็นอย่างไรที่พระองค์ตรัสว่าข้าพระองค์จะเป็น และจะได้รับในสิ่งที่พระองค์สัญญาว่าข้าพระองค์จะได้รับ และสามารถกระทำทุกสิ่งได้ดังที่พระองค์ตรัสไว้

ดังนั้นข้าพระองค์จึงได้เป็นบุตรและมีสิทธิเสรีภาพอยู่ในครอบครัวของพระองค์ ขอขอบคุณสำหรับชีวิตใหม่และพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีที่สุดเท่าที่พระองค์ได้เตรียมไว้ให้ข้าพระองค์ พระบิดาในสวรรค์ขอทรงโปรดเจิมข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงสอนทางของพระองค์และนำข้าพระองค์ไปถึงชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ข้าพระองค์รักพระองค์และวางใจให้พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปสู่ความจริงทั้งหมด ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รู้ว่าสิ่งใดที่จะทำให้พระองค์พึงพอใจ และขอทรงประทานความกล้าที่จะกระทำสิ่งนั้น สิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์ทรงขอบพระทัย

พระเยซู ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณที่แบกบาป โรคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บปวดของข้าพระองค์ไว้ในพระกายของพระองค์บนไม้กางเขน และแบกการลงทัณฑ์ที่ข้าพระองค์ควรจะได้รับจากความบาปของข้าพระองค์ การหลั่งพระโลหิตของพระองค์และการแสดงออกถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์นั้น ทำให้ข้าพระองค์ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์และสรรเสริญพระองค์ด้วยชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์จะทรงอยู่และไม่มีวันจากไป ข้าพระองค์เชื่อในองค์พระเยซู อาเมน

บันทึกการตัดสินใจของข้าพเจ้า

ขอให้เป็นการรับรู้ทั้งในสวรรค์ บนพื้นโลก และได้โลก ที่ข้าพเจ้าได้รับพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าไว้ในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าได้ให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและขอรับด้วยปากว่า พระเยซูคือพระเจ้าของข้าพระองค์

ชื่อ _____
วันที่ _____
เวลา _____
สถานที่ _____

กรุณาแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจของท่าน
เพื่อเราจะได้อธิษฐานเผื่อท่าน

เดนนิสและคูลีพร แคปลิงเกอร์
ตู้ ปณ.6 หัวหมาก
กรุงเทพฯ 10243

ความสุขแท้ เป็นของท่านแล้ว

บทที่ สอง

ความสุขแท้เป็นของท่านแล้ว ถ้าท่านอธิษฐานด้วยใจบริสุทธิ์ตามคำอธิษฐาน
ในบทที่หนึ่ง ท่านมีชีวิตและความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าผู้สร้างของท่านโดย
ทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า

ท่านไม่สามารถจะจินตนาการถึงชีวิตดีเลิศที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ท่าน
และส่วนที่ดีที่สุดคือชีวิตที่ท่านได้รับนั้นจะไม่มีวันสิ้นสุด มีแต่จะดีขึ้นทุกวัน
ในชีวิตนี้และชีวิตนิรันดร์

ในบทที่สองของหนังสือเล่มนี้ จะอธิบายรายละเอียดที่ท่านจำเป็นต้องมีเพื่อที่
จะเริ่มชีวิตใหม่กับพระเจ้า ความคิดและเหตุผลของการมีชีวิตของท่านจะ
เปลี่ยนไป ท่านจะค้นพบว่าท่านมีชีวิตใหม่ ส่วนชีวิตเก่านั้นได้จากท่านไปกลายเป็น
สิ่งใหม่ ๆ ทั้งสิ้นแล้ว และทั้งหมดนี้เป็นมาจากพระเจ้า

ท่านจะเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะเอาชนะมารซาตาน พระเยซูคริสต์มีชัยชนะเหนือ
มารซาตานเมื่อพระองค์มีชีวิตอยู่บนโลก เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ถูกฝัง
และเป็นขึ้นมาใหม่ ชัยชนะและอำนาจเหนือมารซาตานเป็นของท่านแล้ว

ความสุขที่แท้จริงในขณะนี้เป็นของท่านแล้ว...

ขอแสดงความยินดีในการตัดสินใจกลับมาหาพระเจ้าผู้สร้างโดยความเชื่อในการหลังพระโลหิต เป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เพื่อท่าน นี่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดที่ท่านได้เคยกระทำมา

โปรดอย่าลืมเขียนวัน เวลา และสถานที่ที่ท่านต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของท่าน เมื่อท่านร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะรอด การบันทึกครั้งนี้จะเป็นการระลึกเพื่อย้ำเตือนท่านพร้อมกับซาตานและพวกของมัน

ความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าขณะนี้ได้ถูกฟื้นขึ้น เหมือนดั่งที่ท่านมิได้เคยทำบาปมาเลย ขณะนี้ท่านยังได้รับสิทธิอำนาจของพระเยซูเหนือซาตาน เหมือนดั่งอาดัมและเอวาได้เคยมีมาก่อนที่เขาจะทำบาป แต่ไม่ได้หมายความว่า ซาตานจะไม่พยายามใส่ความคิดและความสงสัยในการที่ท่านตัดสินใจกลับมาหาพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์

ไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเยซูมากเท่าไร มารมันจะไม่มิวันเปลี่ยนแปลง มันจะเข้ามาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย ยังมีอีกหลายวิธีที่มันนำมาใช้ เช่น ความกลัว การมูสา การกล่าวหา การไม่ยอมรับและการประณาม ในพระคัมภีร์กล่าวว่า “มันเป็นพ่อของการมูสา” อำนาจของมันที่ครอบครองท่านได้ถูกทำลายแล้ว แต่มันพยายามที่จะจูงใจท่านว่าไม่ได้เป็นจริง จงจำไว้เสมอว่า มันคือนักโกหก

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นคือพระเจ้า พระวาระของพระองค์ และพระบุตรพระเยซู ซึ่งพระองค์คือพระคำแห่งชีวิต ท่านไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวมาร เพราะว่าขณะนี้ท่านเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ามารคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงอยู่ในท่านแล้ว

สิ่งแรกที่มารมันจะจู่โจมและหลอกลวงท่านคือ การตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้เป็นเจ้าและเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดที่ท่านเพิ่งกระทำไป ในสมองของท่านจะเกิดศึกสงคราม มันจะใส่ความคิดมากมายในสมองของท่าน มันพยายามที่จะทำให้ท่านสงสัยในความสัมพันธ์ใหม่ของท่านกับพระเจ้า ขณะนี้ซาตานมันเกรงกลัวท่าน

มันทำให้อาดัมและเอวาสงสัยในความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าซึ่งนำไปสู่การไม่เชื่อฟังพระเจ้าและเป็นเหตุให้ถูกตัดขาดจากพระเจ้า พวกเขาควรจะใช้สิทธิและอำนาจครอบครองที่พระเจ้าทรงให้แก่เขา และตอบสนองการทดลองที่ทำให้เกิดความสงสัยของซาตานโดยพระคำของพระเจ้าเท่านั้น อย่างเช่น พระเยซูเมื่อทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารนั้น พระองค์เพียงแต่ใช้พระวาระของพระเจ้าเท่านั้น ท่านควรจะทำอย่างพระเยซู ไม่ใช่อย่างอาดัมและเอวา

เราได้กล่าวถึงการถูกทดลองของอาดัมและเอวามาแล้ว ต่อไปนี้เราจะมากล่าวถึงรายละเอียดที่มารซาตานทดลองพระเยซู

พระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงกลับมาจากแม่น้ำจอร์แดน และพระวิญญาณทรงนำพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบวัน ทรงถูกมารทดลอง ในวันเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้เสวยอะไรเลย และเมื่อสิ้นสี่สิบวันแล้ว พระองค์ทรงอยากพระกระยาหาร

มารจึงทูลพระองค์ว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อนหินนี้ให้กลายเป็นพระกระยาหาร”

ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารว่า “มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”

แล้วมารจึงนำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนักและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรทั่วพิภพให้พระองค์ทอดพระเนตร แล้วทูลพระองค์ว่าอำนาจทั้งสิ้นนี้และศักดิ์ศรีของราชอาณาจักรนั้น เราจะยกให้แก่ท่าน เพราะว่ามีมอบเป็นสิทธิ์ไว้แก่เราแล้ว และเราปรารถนาจะให้แก่ผู้ใดก็ให้แก่ผู้นั้น เหตุฉะนั้นถ้าท่านจะกราบนมัสการเรา สรรพสิ่งนั้นจะเป็นของท่านทั้งหมด”

ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารว่า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า จงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว”

มารจึงนำพระองค์ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และให้พระองค์ประทับอยู่ที่ยอดหลังคาพระวิหาร แล้วทูลพระองค์ว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้า จงใจลงไปจากที่นี่เถิด เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า “พระเจ้าจะรับสั่งให้เหล่าทูตของพระองค์ในเรื่องท่านให้ป้องกันรักษาท่านไว้มิให้เท้าของท่านกระแทกหิน”

พระเยซูจึงตรัสตอบมารว่า “มีคำกล่าวไว้ว่า อย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน”

เมื่อมารทำการทดลองทุกอย่างสิ้นแล้ว จึงละพระองค์ไปจนถึงโอกาสเหมาะ พระเยซูเสด็จกลับไปด้วยเดชแห่งพระวิญญาณยังแคว้นกาลิลี และกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปตามถิ่นโดยรอบ พระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา และได้รับความสรรเสริญจากคนทั้งปวง

มารมันพยายามที่จะให้พระเยซูทรงสงสัยความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระเจ้า มันพูดว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้า? ส่วนพระเยซูทรงตอบมารด้วยพระวจนะว่า “พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า”

ทุกๆครั้งที่ทรงถูกทดลองให้สงสัยองค์พระบิดาในสวรรค์ พระเยซูคริสต์ทรงประสบความสำเร็จในการปราบมารซาตาน ทรงเป็นตัวอย่างแก่เราในการตอบสนองการทดลองของมาร เราควรจะตอบด้วยพระวาทะของพระเจ้าทุกครั้งที่เรามีความคิดหรือได้ยินสิ่งต่างๆ หรือแม้แต่เมื่อเรามีความรู้สึก หรือเห็นในสิ่งที่ขัดแย้งกับพระวาทะของพระเจ้า

ความสัมพันธ์ของลูกๆของพระเจ้าทุกคนต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อ การไม่เชื่อและไม่ไว้วางใจในพระวาทะของพระเจ้าจะนำไปสู่การฝ่าฝืนไม่เชื่อฟัง ความบาป และการถูกตัดขาดของมนุษย์จากพระเจ้า แต่การเชื่อและวางใจในพระวาทะของพระเจ้าจะนำไปสู่การกลับคืนดีกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า

พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่ยึดพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลย เราต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” อะไรคือความเชื่อในพระเจ้า? ความเชื่อในพระเจ้าคือการเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นเป็นความจริง และพระองค์จะทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้

มารเป็นนักโกหก มันเกลียดชังความจริง มันเกลียดชังพระเจ้าผู้ซึ่งไม่สามารถพูดโกหก มันเกลียดชังความเชื่อในพระเจ้าและทุกๆคนที่เชื่อในพระเจ้า มันเป็นศัตรูของทุกๆคนที่เชื่อในพระเจ้าและมีชีวิตอยู่ด้วยความสัตย์จริง

อาดัมและเอวาไม่วางใจในพระเจ้าและพระวาทะของพระองค์เมื่อถูกซาตานทดลอง แต่กลับไปฟังคำของมาร เชื่อและการกระทำตามคำของมาร มีความคิดคล้อยตามมัน แทนที่จะเชื่อพระคำของพระเจ้า

ในตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ เราได้เสนอเกี่ยวกับความสัตย์จริงทั้งหลายจากพระวาทะของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์ การกลับไปคืนดีกับพระเจ้าองค์พระผู้สร้าง การรอดพ้นจากบาปของท่าน การกลับไปสู่แผนการดั้งเดิมและจุดมุ่งหมายของชีวิตได้อย่างไรเพื่อที่ท่านจะได้สัมผัสกับความสุขแท้ในชีวิตนี้และชีวิตนิรันดร์

ความสัตย์จริงเหล่านี้คือสิ่งที่ท่านต้องนำไปใช้ในการเชื่อฟังพระเจ้า ท่านไม่สามารถวางใจในอารมณ์ความรู้สึกหรือสติปัญญาของท่านเอง ท่านต้องรู้ว่าท่านรอดและได้คืนดีกับพระเจ้าแล้วเพราะว่าท่านเชื่อพระวาทะของพระเจ้าและกระทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ท่านกระทำเท่านั้น

จงระลึกไว้เสมอว่าซาตานมันจะพยายามโจมตีความคิดของท่านให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความรอดและความสัมพันธ์ใหม่ของท่านกับพระเจ้า อารมณ์และสติปัญญาของท่านผู้คนจะพยายามทำให้ท่านเกิดความสงสัยในความเชื่อ

อย่างไรก็ตาม พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งทรงประทับอยู่ในท่านจะช่วยย้ำเตือนท่านด้วยพระวจนะของพระเจ้า และถ้าท่านเชื่อพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์ พระวิญญาณของพระเจ้าจะเป็นพยานแก่จิตสำนึกของท่านว่า ขณะนี้ท่านเป็นลูกของพระองค์ และถ้าท่านเลือกที่จะเชื่อพระวจนะของพระเจ้าแล้ว สันติสุขของพระเจ้าจะอยู่กับท่าน ไม่ว่าท่านจะรู้สึกหรือคิดอย่างไร และไม่ว่าใครจะบอกท่านอย่างไร

การเรียนรู้ในการใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงให้แก่ท่านนั้นสำคัญมาก หากท่านต้องการจะเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตอยู่ด้วยชัยชนะ ไม่ยอมพ่ายแพ้ ท่านจะต้องใช้ยุทธภักดิ์ทางจิตวิญญาณที่พระเจ้าให้แก่ท่าน พระเยซูคริสต์ทรงมอบชัยชนะแก่ท่านแล้ว ดังนั้นขณะนี้ท่านก็สามารถเอาชนะซาตานได้ทุกครั้งเมื่อมันทดลองท่านให้สงสัยพระวจนะของพระเจ้า

ให้เรามาฝึกการตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อใหม่ในพระเจ้า ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของความคิด ความรู้สึก หรือคำพูดที่อาจจะมีมาถึงท่าน และวิธีที่ท่านจะตอบโดยใช้พระวจนะของพระเจ้า

1. ท่านไม่ได้รับความรอดจริงๆหรอก ท่านต้องทำความดีถึงจะรอดได้ ท่านไม่สามารถรอดได้โดยออกพระนามพระเยซูและมีความเชื่อเท่านั้น

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมีไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” ข้าพเจ้าเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า

- มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “ผู้ใดก็ตามที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด” ข้าพเจ้าได้ร้องออกพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้าก็ได้รับความรอด

- ยังมีพระคัมภีร์เขียนไว้อีกว่า “ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชুবพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” ข้าพเจ้าได้รับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงชুবพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงรอด

2. ท่านไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆท่านยังคงเป็นบุตรของมารและมารยังคงมีอำนาจเหนือชีวิตของท่านอยู่

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา” ข้าพเจ้าเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า” ข้าพเจ้ารับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วย

ให้รอดและเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเชื่อในพระนามของพระองค์ ดังนั้นขณะนี้ข้าพเจ้าได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อในพระวาระของพระเจ้า

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็ได้เป็นเช่นนั้น” ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์และพระคำของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระองค์

3. บาบทั้งหลายของท่านไม่ได้ถูกยกโทษจริงๆหรอก ท่านได้กระทำความผิดมากมาย พระเจ้าไม่มีวันยกโทษบาปให้แก่ท่านได้

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย” ขณะนี้ข้าพเจ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าได้พ้นจากกฎแห่งบาปและความตายแล้ว

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะว่าพระองค์ได้ทรงยกบาปของท่านแล้วด้วยพระนามของพระองค์” ขอบคุณพระเจ้าที่บาปของข้าพเจ้าได้ถูกยกโทษด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “เพราะเราจะกรุณาต่อการอธรรมของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาไว้เลย” ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทรงจดจำบาปของข้าพเจ้า

4. ท่านไม่รู้แน่นอนหรือที่ท่านรอดและมีชีวิตนิรันดร์

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานพระเยซู บุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเพื่อที่ข้าพเจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แก่นั้น แก่นั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแก่นเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” ขอบคุณพระเยซูที่พระคำของพระองค์นั้นเป็นความจริงและขอบคุณสำหรับของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ต้องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” ข้าพเจ้าเชื่อในพระวาระของพระเจ้า

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมุสาเลยได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ดั้งแต่โบราณ” ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าไม่ทรงมุสาเลย

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย” ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลายและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิต ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์” ข้าพเจ้าได้รับพระบุตรของพระเจ้า เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีชีวิตนิรันดร์ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้ข้าพเจ้าได้รู้แน่ว่าข้าพเจ้ามีชีวิตนิรันดร์

5. ไม่มีสิ่งใดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้ ท่านยังเป็นคนเดิมเหมือนที่เคยเป็น และท่านไม่สามารถที่จะคาดหวังสิ่งใดที่จะมาเปลี่ยนท่านได้ในตอนนั้น

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า” ขณะนี้ข้าพเจ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงถูกสร้างใหม่ ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตเก่าของข้าพเจ้าล่วงไปและชีวิตใหม่ได้เข้ามาแทน ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าขอบคุณที่ชีวิตใหม่ของข้าพเจ้าเป็นของประทานจากพระองค์

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว พระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คุณทั้งหลายที่รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิรันดร์” ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าถึงความสมบูรณ์ในขณะที่พระองค์ทรงชำระข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเชื่อพระองค์

- พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “และได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างให้รู้จักพระเจ้า” ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสร้างข้าพเจ้าขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์

เราเชื่อว่าพระวาระของพระเจ้าในตอนนี้จะช่วยเสริมพลังและความสามารถในการเอาชนะศัตรูทางจิตวิญญาณของท่าน เมื่อมารหรือใครก็ตามพยายามที่จะทำให้ท่านสงสัยความสัมพันธ์ใหม่ของท่านกับพระเจ้า ทุกครั้งท่านเริ่มจะสงสัย ให้ตอบด้วยพระวาระของพระเจ้าด้วยความเชื่อ มารและความสงสัยนั้นจะจากท่านไป

ขณะนี้ท่านได้รับความรอดและได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว พระวาระของพระเจ้าจะต้องเป็นกลไกควบคุมชีวิตของท่าน ท่านไม่ควรที่จะให้ความคิดต่างๆของท่าน ความรู้สึกของท่าน หรือสิ่งใดที่ท่านได้ยินหรือได้เห็นมาควบคุมชีวิตของท่านอีกต่อไป พระวาระของพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นความจริงและเป็นพื้นฐานของชีวิตท่าน

ท่านรอดเพราะว่าพระวาระของพระเจ้าตรัสว่าท่านรอด ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าในขณะนี้เพราะว่าพระวาระของพระเจ้าตรัสว่าท่านเป็น ท่านมีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระวาระของพระเจ้าตรัสว่าท่านมี บาปของท่านได้รับการยกโทษเพราะว่าพระวาระของพระเจ้าตรัสว่าบาปของท่านได้รับการยกโทษแล้ว

บทความต่อไปนี้จะช่วยท่านในการถวายการขอบพระคุณต่อพระเจ้าทางคำอธิษฐานตามความจริงที่ท่านพึงได้เรียนในบทที่สอง

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์

ขอบคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงพระองค์แก่ข้าพเจ้า และทรงนำข้าพเจ้าให้กลับมาหาพระองค์ โดยทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ขอขอบคุณที่ขณะนี้ข้าพเจ้าสามารถกล่าวด้วยความมั่นใจในพื้นฐานของพระวาทะของพระองค์ว่า ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกสร้างใหม่ ขณะนี้ข้าพเจ้ามีชีวิตใหม่ ข้าพเจ้ารอดจากผลกระทบและอำนาจของบาป พระองค์จะไม่ทรงจดจำความบาปของข้าพเจ้าอีกเลย

ขอบคุณพระบิดาที่ข้าพเจ้าได้รับชีวิตนิรันดร์ รวมทั้งความบริบูรณ์และชีวิตที่เป็นพระพร ในขณะนี้ ขอขอบคุณพระเจ้าที่ทรงกระทำการเหล่านี้เพื่อข้าพเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่เกิดจากการกระทำดีของข้าพเจ้าเลยแต่ทว่าเกิดมาจากความเชื่อในพระเจ้าของข้าพเจ้าและพระสัญญาที่ทรงให้แก่ข้าพเจ้าในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวาทะของพระองค์ ทั้งหมดนี้เป็นของประทานแก่ข้าพเจ้า โดยเหตุผลที่พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าและต้องการมีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้า

ขอบคุณพระเยซูสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้า การแสดงความรักของพระองค์แก่ข้าพเจ้านั้นเกินกว่าความสำนึกและความเข้าใจของข้าพเจ้า แต่ไม่เกินกว่าความเชื่อของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้ามากมายจนต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณอย่างท่วมท้น

ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงชนะซาตานโดยทางพระโลหิตของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และโดยทางพระวาทะของพระเจ้าเมื่อพระองค์ถูกมารทดลองในถิ่นทุรกันดารถึงสี่สิบวัน

ขอบคุณพระเยซูที่ทรงปราบมารลงอย่างราบคาบเพื่อข้าพเจ้าและเพื่อแสดงให้ข้าพเจ้ารู้ถึงวิธีที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีชัยชนะเหนือเล่ห์กลและการทดลองต่างๆได้โดยการใช้พระวาทะของพระเจ้าเหมือนดังที่พระองค์ทรงกระทำ

ขอทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้มีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อในพระวาทะของพระองค์ ไม่ว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าคิด รู้สึกหรือได้พบ พระเยซูคริสต์คือตัวอย่างของข้าพเจ้า ไม่ใช่อาดัมและเอวา ข้าพเจ้าเลือกที่จะติดตามพระองค์ในทุกหนทุกแห่งที่พระองค์จะทรงนำข้าพเจ้าไป ขอทรงสำแดงพระองค์ และแผนการชีวิตที่บริบูรณ์ต่อข้าพเจ้ามากขึ้นทุกวัน ข้าพเจ้ารักพระองค์ ข้าพเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์

อาเมน

ความสุขแท้เป็นน้ำพระทัย ของพระเจ้าสำหรับท่าน

บทที่สาม

ความสุขที่แท้จริงเป็นความปรารถนาของพระเจ้าที่จะให้แก่ท่าน พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีและเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ปรารถนาแต่สิ่งที่ดีๆสำหรับชีวิตท่าน ตอนนี้ท่านได้เข้าใจพื้นฐานความเชื่อในพระเจ้า และสิทธิในการเป็นบุตรของพระองค์แล้ว ท่านต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะอย่างไร เพื่อท่านจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระองค์ การรู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะอย่างไรนั้นจะสามารถช่วยท่านให้รู้จักกับพระองค์อย่างเป็นการส่วนตัว การเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่การมีศาสนา แต่เป็นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับองค์พระผู้สร้างของท่าน ผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

ในบทนี้จะช่วยให้คุณรู้จักพระลักษณะของพระเจ้า ไม่ใช่โดยทางโลก มารชาตาน หรือศาสนาเป็นผู้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไร แต่โดยทางพระวิญญาณของพระเจ้าจะแจ้งแก่ท่าน ความรักและความเชื่อของท่านต่อพระเจ้าจะเข้มแข็งขึ้น ท่านจะได้สัมผัสกับพระพรทั้งหลายในชีวิตของท่าน การมารู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวจะทำให้ท่านได้รู้จักน้ำพระทัยที่แท้จริงของพระองค์และแผนการจุดมุ่งหมายที่พระองค์มีให้สำหรับชีวิตของท่าน

ความสุขที่แท้จริงเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับท่าน...

การมีชีวิตอยู่ด้วยความสัตย์จริงจะกลายเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นและนำมาซึ่งพระพรอย่างมากมายแก่ชีวิตท่าน รวมทั้งการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของท่านจะมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริง ท่านได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่แล้ว คือความจริงที่ท่านได้มีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับพระเจ้า พระผู้สร้างของท่านโดยทางพระบุตรพระเยซูคริสต์ และท่านจะไม่ต้องรับโทษของความบาปอีกเลย แต่กลับจะได้ใช้ชีวิตนิรันดร์อยู่บนสวรรค์กับพระเยซูคริสต์

ในขณะนี้ท่านเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้ว เพราะความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ ท่านจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่และชีวิตนิรันดร์ในการค้นพบความหมายที่แท้จริงแห่งชีวิตของท่าน พระเจ้าทรงกระทำเพื่อท่าน เมื่อพระองค์ทรงให้ท่านรอด นั่นเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเกินกว่าคำอธิบายและความเข้าใจทั้งหมดได้ในเวลาเดียว

ท่านเป็นทารกในพระคริสต์ที่เพิ่งเกิดใหม่ และจะเติบโตขึ้นทุกวันโดยอาหารฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระวาทะของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านขณะนี้ จะสำแดงและชี้นำท่านไปสู่ความจริงทั้งสิ้น จะนำท่านให้เริ่มค้นพบและเรียนรู้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อท่าน

ดังตัวอย่างพระวาทะของพระเจ้าสอนว่า ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า เหตุฉะนั้นท่านจึงเป็นทายาทของพระเจ้าและทายาทร่วมกับพระคริสต์ หมายความว่าองค์พระผู้สร้างจักรวาลทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ และนั่นคือทุกอย่างที่พระองค์มีอยู่ได้ตกเป็นของท่านแล้ว

ท่านไม่ได้เป็นบุคคลเดิมอย่างที่เคยเป็น สิ่งสารพัดเก่าๆได้ล่วงไป สิ่งใหม่ได้เข้ามา และทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้า ท่านอาจจะเคยคิดว่าตัวท่านไม่มีค่า และไม่สมควรรับสิ่งทั้งหมดนี้ ท่านไม่ต้องคิดในทางเก่าเกี่ยวกับตัวท่านอีกต่อไปเพราะท่านมีค่าสำหรับพระเจ้า พระองค์ได้ทรงไถ่ท่านมาด้วยราคาสูงจากการเป็นทาสในความบาปของมารซาตาน

ท่านมีค่าสำหรับพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างท่าน มีแผนการและจุดมุ่งหมายในชีวิตสำหรับท่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่บรรจุอยู่ในแผนการความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์สำหรับมวลมนุษยชาติ พระองค์ทรงยืนยันแล้วว่าท่านมีค่าต่อพระองค์โดยจ่ายค่าไถ่ตัวท่านในราคาที่สูงส่ง พระองค์ทรงไถ่ท่านด้วยชีวิตและเลือดเนื้อของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ พระองค์ทรงให้พระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ถูกลงโทษแทนท่าน พระองค์ทรงอนุญาตให้พระเยซูต้องสิ้นพระชนม์เพื่อแบกภาระบาป ความเจ็บไข้ และความเจ็บปวดของท่าน เพื่อที่จะสามารถนำท่านกลับมาหาพระองค์

นี่คือความรักที่เกินกว่าจะอธิบายได้ อย่าให้มารหรือใครก็ตามดูถูกท่านเหมือนเป็นคนที่ไม่มีความไรราคา พระผู้สร้างท่านทรงตั้งคุณค่าท่านไว้ซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อไรที่ท่านเริ่มสงสัยคุณค่าของท่านที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ก็ให้ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูเพื่อไถ่ชีวิตท่าน ทรงยอมถูกทรมานเพื่อท่านจะได้รับการรักษาให้หาย และทรงหลังพระโลหิตอันบริสุทธิ์เพื่อบาปของท่าน พระเจ้าทรงรักท่านด้วยความรักนิรันดร์และท่านมีคุณค่ามากสำหรับพระองค์ ความจริงคือ...ขณะนี้ท่านเป็นบุตรของพระองค์ชั่วนิรันดร์

พระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าได้ให้ข้อแนะนำว่า “ให้เราหมายเอาพระเยซู เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ได้ประทับ ณ เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า” ชีวิตใหม่กับพระเจ้าของท่านถูกทำให้เป็นไปได้โดยพระเยซู พระองค์ยังกล่าวอีกว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” พระเยซูทรงเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำท่านไปสู่พระเจ้า

ขณะนี้ท่านเป็นสาวกของพระองค์แล้ว ชีวิตของท่านนั้นเกี่ยวข้องกับพระเยซู ความเชื่อของท่านต้องอยู่ในพระเยซู พระเยซูคือผู้สำแดงพระฉายาของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระวาทนะบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงดำรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา” พระเยซูคริสต์คือพระวาทนะที่มีชีวิตของพระเจ้า ท่านต้องเข้าสนิทในพระองค์

พระเยซูเสด็จมาบนโลกเพื่อแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด ซึ่งก็คือเหล่ามวลมนุษย์ซึ่งรวมทั้งท่านและข้าพเจ้าเอง ชีวิตของพระเยซูที่บริสุทธิ์ปราศจากบาป ทรงอยู่บนโลกนี้เพื่อเราทั้งหลาย ทรงมีชัยชนะเหนือซาตานเพื่อเรา พระองค์ทรงรับความทรมานและการลงทัณฑ์บนพระกายของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย ทรงหลังพระโลหิตบนไม้กางเขนเพื่อเรา เช่นเดียวกันกับการสิ้นพระชนม์ การถูกฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตาย การสำแดงพระสิริ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

ไม่มีเหตุผลอย่างอื่นที่พระเยซูคริสต์เสด็จลงมาบนโลกนอกจากเพื่อเรา พระองค์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์และทำให้ใครประทับใจ พระองค์ไม่มีบาปที่ต้องทำให้พระองค์สิ้นพระชนม์ และเมื่อทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทรงสละพระชนม์ชีพด้วยความเต็มใจ การสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนของพระองค์เป็นการแสดงถึงความรักยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อเรา เราต้องเข้าสนิทกับพระเยซูอย่างหมดสิ้นเพื่อที่จะเข้าใจพระองค์และรับผลประโยชน์จากพระองค์ที่ทรงกระทำแทนเรา ความจริงที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งที่เราน่าจะใคร่ครวญก็คือ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของเรา

ในทำนองเดียวกันเมื่อพระเยซูคริสต์ถูกลงทัณฑ์และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้น ท่านก็เหมือนได้ถูกลงทัณฑ์และตายบนไม้กางเขนนั้นด้วย เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงถูกฝัง ท่านก็เหมือนได้ถูกฝังด้วย เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านก็เหมือนได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วย เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ท่านก็ได้ไปสู่สวรรค์ด้วยเช่นกัน

พระเยซูทรงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อท่านและข้าพเจ้า พระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่พระองค์มาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของพระองค์ให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก พระองค์ตรัสว่า “ไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเอง” เมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนเรา นั่นคือการแสดงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระบิดาและพระบุตร

พระเยซูคริสต์เสด็จลงมาบนโลกเพื่อที่จะสำแดงพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ พระผู้สร้างจักรวาล เพื่อให้โลกได้รู้ เพราะซาตานได้หลอกลวงมวลมนุษย์ถึงพระลักษณะและสถานภาพของพระเจ้า การมุสาของมันบิดเบือนความจริงเรื่องพระเจ้าที่แตกต่างไปจากพระองค์ ซึ่งความจริงคือพระบิดาบนสวรรค์เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก พระองค์ทรงมีความปรารถนาที่ดีต่อลูกๆของพระองค์เสมอ

เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ผู้คนได้ถอยห่างไปจากพระเจ้าเพราะการล่องลอยของศรัทธาและเพราะการเหนียมเหนียวไม่รับรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเช่นไร ความรักของพระองค์ที่มีต่อเรายิ่งใหญ่ขนาดไหน พระองค์ทรงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านทางพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ผู้ทรงไม่เพียงแต่เป็นทางที่นำเรากลับไปสู่พระเจ้าเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นซึ่งเป็นลูกๆของพระองค์ ได้รู้ว่าชีวิตของเราควรมีความสัมพันธ์และติดต่อกับพระบิดาบนสวรรค์ของเราทุกวัน

ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระองค์ เราไม่ควรที่จะหวาดกลัวพระเจ้าอีกต่อไป พระองค์จะไม่ลงโทษเราอีกเลย เพราะว่าพระองค์ทรงลงโทษพระเยซูแทนเราแล้ว เราไม่เคยเป็นที่รองรับความพิโรธของพระเจ้า แต่เรากลับได้รับความรอด เราในฐานะลูกๆของพระเจ้าจึงไม่ต้องวิ่งหนีและหลบซ่อนจากพระองค์ เราควรที่จะวิ่งเข้าหาพระเจ้าและเข้าไปใกล้พระองค์มากขึ้น

ขออย่าให้เราได้รับภาพพจน์ของพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์เหมือนการแสดงออกของบิดาในโลก แต่ขอให้ท่านวาดภาพพจน์ของพระเจ้าโดยพื้นฐานจากพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้า และจากพระเยซูองค์พระวาทที่มีชีวิตของพระเจ้า

แล้วท่านจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ได้อย่างสมควร และสามารถรับผลประโยชน์จากการเป็นทายาทของพระเจ้าได้

ต่อไปนี้เป็นพระคำที่ล้ำค่าจากพระคัมภีร์

จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์

จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และอย่าลืมนิพนธ์เพลงสรรเสริญของพระองค์

ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่าน ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่าน

ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตาย ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่าน ผู้ทรงให้ท่านอ้อมด้วยของดี ตลอดชีวิตของท่าน ภัยหนุมของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างภัยนกอินทรี

พระเจ้าทรงประกอบกร่างแทนและการยุติธรรม ให้แก่บรรดาผู้ที่ถูกบีบบังคับ

พระองค์ทรงสำแดงวิธีการของพระองค์แก่โมเสส พระราชกิจของพระองค์แก่ประชาชนอิสราเอล

พระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณ ทรงกริ้วข้าและอุทม์ด้วยความรักมั่นคง

พระองค์จะไม่ทรงปรักปรำเสมอ หรือทรงกริ้วอยู่เป็นนิตย์

พระองค์มิได้ทรงกระทำต่อเราตามเรื่องบาปของเรา หรือทรงสนองตามบาปผิดของเรา

เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใด ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น

ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้น บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระเจ้าทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น

นี่เป็นภาพพจน์ที่สวยงามของพระบิดาในสวรรค์ของเรา และเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรัก ความปรารถนาดี ความกรุณาและพระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้น พระลักษณะของพระเจ้าได้ถูกบันทึกไว้เป็นเวลานานก่อนที่พระเยซูคริสต์จะประสูติ แต่เวลานี้เองที่พระเยซูคือภาพพจน์ของพระเจ้าที่ดีที่สุดที่เราสามารถมองเห็นได้

พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและทรงมีสถานะเป็นพิมพ์เดียวกับพระองค์ และทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้ทรงชำระบาปแล้วก็ได้ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าเบื้องบน”

และพระคัมภีร์ยังเขียนไว้อีกว่า “ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่ป่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดาในรันดร์ องค์สันติราช”

พระเยซูตรัสว่า “ผู้ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” พระเจ้าต้องการให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรและทรงกระทำสิ่งใดให้กับเราบ้าง เพื่อที่เราจะได้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระองค์ เพื่อที่เราจะได้เป็นบุคคลที่พระองค์ทรงสร้างเราให้เป็น และให้เรา มีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมในชีวิตนี้และชีวิตนิรันดร์

พระเยซูตรัสอีกว่า “เราเรียกท่านว่ามีตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยืมจากพระบิดาของเรา เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว” ขณะนี้ท่านเป็นมิตรสหายของพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านได้รู้ทุกสิ่งทีพระองค์ได้รู้จากพระบิดาบนสวรรค์ของพระองค์

พระวิญญาณผู้ทรงสถิตในท่านจะสำแดงพระบิดาและพระบุตรแก่ท่าน เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์เป็นส่วนตัวและได้อยู่ใกล้ชิดอย่างที่ควรจะได้ ดังพระคำที่เขียนไว้ว่า “สิ่งที่ไม่เห็น หูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้าลึกของพระเจ้า เราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณที่มาจากพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา”

จากพระวาทะของพระเจ้าส่วนนี้ เราได้เรียนรู้ว่าการเพิ่มพูนความรู้เรื่องพระเจ้านั้นไม่ได้มาจากประสาทสัมผัสทางธรรมชาติหรือร่างกาย แต่มาจากการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรา รู้ พระเจ้าต้องการให้เรา รู้สิ่งดีที่พระองค์จัดเตรียมให้แก่เรา แน่ทีเดียวพระเจ้าทรงต้องการให้เรา รู้จักพระองค์และเป็นเจ้าของพระพรทั้งสิ้นที่มาจากพระองค์

พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ” และยังเขียนไว้ว่า “พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลยจากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม” และ “ของประทานอันดีทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง”

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงมีความปรารถนาดีต่อเราเสมอ พระเยซูคริสต์ถูกเขียนตีตรมานและสิ้นพระชนม์แทนเราเพื่อไถ่เราจากบาป โรคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บปวด และผลงานทั้งหลายของมาร ขณะนี้พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้ครอบครอง สัมผัสกับของประทานที่ดีและพระพรทั้งสิ้นที่พระเยซูคริสต์ทรงจ่ายแล้วเพื่อเราด้วยความสัตย์ซื่อเมื่อพระองค์ทรงไถ่เราจากบาป และจากผลของบาปนั้นโดยการหลั่งพระโลหิตของพระองค์

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านมีพละนามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการอย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น นี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้อย่างชัดเจน และสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำต่อทุกคนเมื่อพระองค์ทรงดำเนินและมีพระชนม์อยู่บนโลกนี้ พระคัมภีร์ได้บอกเราว่า “พระเจ้าได้ทรงเจิมพระเยซูชวาวาชาเรีด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพ และพระเยซูได้เสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์”

พระเยซูทรงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย ทรงกระทำให้คนตาบอดเห็นได้ ทรงกระทำให้คนที่หูหนวกกลับได้ยิน ทรงกระทำให้คนใบ้พูดได้ พระองค์ทรงขับไล่วิญญาณชั่ว ทรงชุบคนตายให้เป็นขึ้นมา ทรงรักษาคนเป็นโรคเรื้อนและคนง่อยให้เดินได้ พระองค์ทรงรักษาทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อ ไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นจะร้ายแรงขนาดไหน พระองค์ทรงอภัยบาปทั้งหลายของทุกคนที่วางใจในพระองค์ พระเยซูเสด็จมายังโลกเพื่อจะช่วยให้คนบาปทั้งหลายได้รอด และพระองค์ได้ทรงปรากฏขึ้นเพื่อทำลายผลงานทั้งหลายของมาร

พระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนม์อยู่และยังทรงเหมือนเดิมในวันวาน วันนี้และตลอดกาล สิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระทำเมื่อสองพันปีมาแล้ว พระองค์ยังทรงกระทำอยู่ในทุกวันนี้ พระเยซูยังทรงเมตตาและดูแลความต้องการของคนที่คุณพบเห็น พระองค์ทรงให้อาหารแก่คนหลายพันคนอย่างเหนือธรรมชาติเมื่อความต้องการนั้นมาถึง พระองค์ทรงรักและห่วงใยคนทั้งหลายอย่างไม่มีใครจะมาเปรียบได้ นั่นคือพระลักษณะของพระเยซู

นี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเราผู้เป็นลูกๆของพระองค์ที่จะรู้และคาดหวังจากองค์พระบิดาในสวรรค์ น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราเป็นสิ่งที่ดีเสมอ พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “อย่าประพฤติดามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะรู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยียม” น้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐ เป็นที่พึงพอใจและสมบูรณ์

อย่าเปิดโอกาสให้มารหรือใครก็ตามมาหลอกลวงท่านให้หลงไป โดยการกล่าวว่าน้ำพระทัยของเจ้านั้นแตกต่างไปจากพระคำของพระองค์ จิตใจของท่านจะได้รับการเปลี่ยนใหม่ ตราบที่ท่านมั่นคงอยู่ในพระเยซูผู้ทรงกระทำแต่ความดีต่อทุกคนที่วางใจในพระองค์ พระเยซูทรงกระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาในสวรรค์ของพระองค์เสมอ

ท่านได้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้ว คือพระองค์ต้องการให้ท่านได้รับพระพร ความสุขที่แท้จริง สุขภาพที่ดี และความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆสิ่ง รวมทั้งการอภัยโทษและหลุดพ้นจากบ่วงมาร พระเยซูทรงสำแดงสิ่งทั้งหมดนี้แก่ท่านแล้ว

คำอธิษฐานและการขอบคุณในส่วนท้ายของบทที่สามนี้เป็นการทบทวนถึงส่วนที่ท่านได้อ่านมาทั้งหมดในบทนี้

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์

ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าดังที่พระองค์ทรงเป็น และการแสดงออกอย่าง
ที่พระองค์ทรงกระทำเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถยึดมั่นในพระองค์และมั่นใจในการไม่ทรง
เปลี่ยนแปลงและไม่ทรงมุสาของพระองค์ ข้าพเจ้าขอบคุณที่ความสุขแท้จริงนั้นเป็น
น้ำพระทัยของพระองค์ต่อข้าพเจ้า พระองค์ทรงมีความปรารถนาดีต่อข้าพเจ้าเสมอ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวิมูถญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งทรงนำข้าพเจ้ามาสู่ความจริงทั้งหลาย
และผู้ทรงสำแดงพระเยซูแก่ข้าพเจ้า รวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้
ข้าพเจ้า ขอขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงต้องการให้ข้าพเจ้าได้รู้ทุกสิ่งอย่างเปิดเผย

ขอบคุณพระเยซูที่ให้ข้าพเจ้าได้เป็นสหายของพระองค์ และแม้กระนั้นพระองค์ยังทรง
แบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างแก่ข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้รู้จักพระองค์อย่างแท้จริงและ
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์

ในขณะนี้ข้าพเจ้าเป็นเพียงทารกในพระคริสต์ ข้าพเจ้ามีความหวังใจที่จะเติบโตเข้มแข็งขึ้น
ในพระเจ้า และตั้งมั่นอยู่ในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าตื่นเต้นต่อการค้นพบสิ่งดีสารพัดที่
พระองค์ทรงมีไว้ให้แก่ข้าพเจ้าตราบเท่าที่ข้าพเจ้าใช้ชีวิตใหม่ในแต่ละวันกับพระองค์

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นถึงคุณค่าของตัวเองว่ามีมากแค่ไหนต่อ
พระองค์ ข้าพเจ้าจะไม่หลงเชื่อในคำที่ไม่เป็นจริงซึ่งแตกต่างไปจากพระคำที่พระองค์ทรง
กล่าวไว้ ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระองค์และได้รับมรดกทุกอย่างที่เป็นของพระองค์ พระองค์
ทรงดูแลข้าพเจ้าไม่ให้ขัดสน ข้าพเจ้ามีความบริบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพดีและ
จิตวิญญาณที่หยั่งรู้ ทั้งหมดนี้เป็นไปได้เพราะพระเยซูและการเข้าสนิทในพระองค์ของ
ข้าพเจ้า ความรักของพระองค์นั้นเกินกว่าสิ่งใดๆทั้งหมด

ขอบคุณพระเยซูที่เสด็จลงมาบนโลกกระทำการนี้ให้สำเร็จเพื่อข้าพเจ้าและคนอื่นๆ
พระองค์เสด็จมาไม่ใช่เพื่อจะรับการปรนนิบัติ แต่เพื่อจะปรนนิบัติคนทั้งหลาย และ
ประทานชีวิตของพระองค์ให้แก่ข้าพเจ้า ขอขอบคุณที่ทรงสำแดงพระบิดาแก่ข้าพเจ้า โดย
การรักษาโรค ให้ความรอด และการหลุดพ้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะได้รับสิ่งทั้งหมดนี้ด้วย

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์

อาเมน

ความสุขแท้ คือการ มีพระเยซูอยู่ในท่าน

บทที่สี่

ความสุขที่แท้จริงคือการมีพระเยซูอยู่ในท่าน! องค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านขณะนี้เท่านั้น ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นผู้ที่นำท่านไปถึงการมีความสุขอย่างแท้จริง

ท่านได้วางใจรับเชื่อพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระเจ้าของท่านแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านจะเรียนรู้ถึงการวางใจในพระองค์ที่จะทรงนำพาชีวิตของท่าน

การที่จะเรียนรู้จักพระเยซูอย่างสมบูรณ์นั้นต้องใช้เวลาตลอดชีวิต แต่ในบทที่สี่นี้ท่านจะได้ค้นพบและเรียนรู้ถึงรากฐานคุณลักษณะขององค์พระเยซูคริสต์ และการดำรงอยู่ของพระองค์อย่างสมบูรณ์

ท่านจะได้ค้นพบถึงการเสด็จมาของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมของพระเยซู และความสุขสมบูรณ์ทั้งหลายที่ท่านแสวงหา นั่น ท่านจะพบได้ในองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งสถิตอยู่ในชีวิตของท่าน

นี่คือความจริงจากพระคำของพระเจ้า ทุก ๆ สิ่งและทุก ๆ อย่างที่ท่านปรารถนา นั้นดำรงอยู่ในท่านแล้ว

ความสุขแท้คือการมีพระเยซูอยู่ในท่าน...

พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่านแล้ว และท่านอยู่ในพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “ในพระกายของพระองค์นั้นดำรงไปด้วยความเป็นพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม และท่านก็เข้าถึงความบริบูรณ์ในพระองค์” หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ท่านไม่ขาดอะไรเลย ขณะนี้ท่านเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจสร้างท่านให้เป็น

ความบริบูรณ์นี้อยู่ในพระเยซู เพราะว่าท่านอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในท่าน ท่านจึงไม่ขาดอะไรเลย ทุกๆ สิ่งที่ท่านขาดถูกเติมเต็มแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ และสิ่งอื่นๆ อีกมากมายที่จะตามมา พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี

อ่านและทบทวนข้อพระคัมภีร์ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าท่านได้รับพระพรมากแค่ไหน:

พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
 พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
 พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
 แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธรรมาวุธของพระองค์เล่าโลมข้าพระองค์
 พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์
 พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ชันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่
 แน่ที่เดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์

พระเยซูทรงปรากฏในที่นี้ตั้งผู้เลี้ยงแกะและท่านเป็นลูกแกะตัวหนึ่งของพระองค์ ในบทก่อนๆ ของหนังสือเล่มนี้ เราได้พูดถึงการเป็นบุตรของพระเจ้า และท่านยังคงเป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม ในบทนี้เราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของท่านกับพระเยซูคริสต์ในอีกทางหนึ่งด้วย

จงอ่านพระคำของพระเจ้านี้หลายๆ ครั้ง และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำให้ท่านได้เห็นจริง พระเจ้าทรงต้องการสัมผัสส่วนลึกในจิตใจท่านผ่านทางพระวาระของพระองค์ พระองค์ต้องการที่จะเป็นจริงในชีวิตของท่าน เพื่อที่พระองค์จะทรงรักและอวยพรท่านอย่างที่ท่านไม่อาจจินตนาการได้

“เพราะว่าพระวาระของพระเจ้านั้นไม่ตาย และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทะทะลุกระทั้งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถ

วินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนไว้พ้นพระเนตรของพระองค์” เท่าที่ท่านวินิจฉัยพระวจนะของพระเจ้าและความดี ความรักที่ได้ทรงสำแดงแก่ท่านแล้ว พระวิญญาณของพระเจ้าจะสัมผัสท่านอย่างลึกซึ้ง พระองค์จะเปลี่ยนและขยายจิตวิญญาณของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถสัมผัสกับความรักของพระคริสต์ได้มากยิ่งขึ้น

พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงของท่าน พระองค์จะทรงนำท่าน จัดเตรียมเพื่อท่าน ปลอดภัยและอวยพรท่าน ท่านจะไม่ขัดสน พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่เลิศที่ทรงพิทักษ์รักษาท่านพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายเมื่อเดินไปตามทาง ท่านไม่ต้องกลัวและกังวล พระองค์ทรงจัดเตรียมในสิ่งที่ท่านขาดและคุ้มครองท่าน อวยพระพรท่านให้มีสันติสุขและชื่นชมยินดีในชีวิตใหม่

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น อย่าวางใจในตนเอง! มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกต้อง แต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา จงติดตามพระเยซู พระองค์ทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต พระองค์จะไม่ทรงนำท่านให้หลง

พระเยซูจะไม่ทรงจากและละทิ้งท่าน ไม่มีใครสามารถที่จะดึงท่านไปจากผีพระหัตถ์ของพระบิดาได้ แม้ความตายหรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งจะมีในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใด ๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

ท่านปลอดภัยในพระเยซู อ่านและทบทวนข้อความดังต่อไปนี้ซึ่งคัดมาจากพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้า

ผู้ที่อาศัยอยู่ ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จะทูลพระเจ้าว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ”

เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวท่านจากภัยของพราวนกและจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้น พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะลี้ภัยอยู่ในปีกของพระองค์ ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั่ง

ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน หรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือโรคที่ทำลายในเที่ยงวัน

พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆท่าน همینคนที่มือขวาของท่าน แต่ภ้ยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน ท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้น และเห็นการตอบแทนแก่คนอธรรม

เพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยู่ของท่าน ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้เดินเท้าของท่าน เพราะพระองค์จะรับสิ่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหิน

ท่านจะเหยียบสิ่งห้และงูเห่า ท่านจะย่ำสิ่งห้หนุ่มและงู เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก และเราจะช่วยกู้เขา เราจะป้องกันเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเรา

เมื่อเขาร้องทูลเรา เราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยเขาให้พ้น และให้เกียรติเขา เราจะให้เขามั่นใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขา

นี่คือความรู้อันล้ำค่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้สร้าง โดยทางพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ต่อท่านอย่างมากมาย อ่านบททวนพระคำนี้หลายๆครั้งและใคร่ครวญในสิ่งที่กล่าวไว้ เชื่อว่าพระคำนี้พระเจ้าทรงเขียนถึงท่านโดยตรงเป็นการส่วนตัว พระคัมภีร์คือจดหมายรักของพระเจ้าที่เขียนถึงผู้ที่เชื่อในพระองค์ทั้งหลาย

ไม่มีใครรักท่านเหมือนดังพระเยซู เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา คำว่าบิดาของทุกตระกูล ทุกชาติ ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกนี้ก็ตีมาจากคำว่า พระบิดา

ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์ เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อ เพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้ว ท่านก็จะได้มีความสามารถหยั่งรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมด ถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ กระทำสารพัดมากยิ่งขึ้นกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ในตัวเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ อาเมน

ท่านจะไม่เหนื่อยหน่ายกับความรัก ความไพบุลย์ ความเมตตา ความดี การอภัย ความกรุณาของพระเจ้า เพราะฤทธิ์อำนาจและสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจของเรา ทั้งหมดนี้พระเจ้ามีไว้เพื่อเรา และที่มาของสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันหมดสิ้น

ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้ามีและความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นรวมอยู่ในพระเยซูผู้ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน พระเยซูคริสต์ยังคงเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ เวลานี้ และตลอดไปเป็นนิตย์ พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่และจะทรงกระทำเพื่อท่านเหมือนที่พระองค์ทรงกระทำต่อผู้ที่เชื่อในพระองค์เมื่อพระองค์ยังทรงดำเนินอยู่บนโลกกว่าสองพันปีมาแล้ว

พระเยซูเสด็จมาบนโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด พระองค์ทรงมาเพื่อที่จะแสวงหาผู้ที่หลงหายให้รอด พระเยซูออกไปกระทำความดีและรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียน พระองค์ทรงมาเพื่อที่จะเปลี่ยนคำสาปที่มีอยู่ในมนุษย์เนื่องจากบาป และทรงนำเรากลับคืนสู่สภาพเดิม และกลับคืนดีกับพระเจ้า พระองค์เสด็จมาเพื่อให้ชีวิตนิรันดร์

ชีวิตนิรันดร์นั้นไม่เป็นเพียงแต่ระยะเวลาชั่วกัลป์เท่านั้น แต่ยังมีผลต่อคุณภาพของชีวิตในปัจจุบันด้วย พระเจ้าไม่ต้องการให้เราตกเป็นทาสของความบาปทั้งหลาย รวมทั้งเล่ห์กลลวงของซาตาน พระเยซูได้ทรงสำแดงแก่เราอย่างชัดเจนเมื่อพระองค์ทรงรักษาคนป่วย ยกโทษให้คนบาป ขับไล่วิญญาณชั่ว ประทานอาหารแก่คนที่หิวโหย และจัดเตรียมในสิ่งที่ขาดแก่คนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อท่านและข้าพเจ้าในวันนี้ด้วย

ครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเรือนของเปโตร เห็นแม่ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้อยู่ พอพระองค์ทรงจับมือนาง ความป่วยไข้ก็หาย นางจึงลุกขึ้นปรนนิบัติพระองค์

พอค่ำลงเขาพาคนผีเข้าสิ่งเป็นอันมากมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัส และบรรดาคนเจ็บป่วยทั้งหลายนั้นพระองค์ก็ได้ทรงรักษาให้หาย

ทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะที่ว่า “ท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบโรคของเราไป”

หลายสิบปีก่อนที่พระเยซูจะประสูติ มีคำเขียนไว้ว่า

“แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบความเจ็บป่วยของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโอบยตีและข่มใจ แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านพกซ้ำเพราะความบาปผิดของเรา

การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องพกข้า้นั้นก็ให้เราหายดี”

เราทุกคนได้เจ้ไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความผิดบาปของเราทุกคน

หลายปีหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ได้มีพระวณะของพระเจ้าเขียนไว้ว่า

“พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้ นั้น เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ และดำเนินชีวิตตามคลองธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นเหมือนแกะที่พลัดฝูงไป แต่บัดนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้พิทักษ์วิญญาณจิตของท่านทั้งหลายแล้ว”

นี่เป็นสิ่งสำคัญในการที่ท่านจะเข้าใจและเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์แทนท่าน ทรงถูกทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อบาป ความเจ็บไข้ โรคภัยร้ายแรง และความเจ็บปวดทั้งหลายเพื่อท่านจะได้รับการอภัยและหายจากโรค

และยังมีเขียนไว้อีกว่า “ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการอย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น”

พระเจ้าทรงโปรดยกบาปของท่าน และทรงให้การรักษาทางกายแก่ท่าน โดยความเจ็บปวด การสิ้นพระชนม์ ถูกฝังและเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ อันเป็นสิทธิพิเศษที่พระเยซูได้มอบแก่ท่าน เพื่อให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากการครอบงำของบาป และซาตาน เพราะท่านได้รับการยกโทษบาปแล้ว

พระเยซูเสด็จมาเพื่อท่านจะได้ชีวิต และจะได้ครบบริบูรณ์ พระบิดาในสวรรค์ของท่านปรารถนาให้ท่านมีชีวิตที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยม น้ำพระทัยของพระองค์ปรารถนาให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างผู้มีชัยในความบริสุทธิ์ พลานามัย เจริญรุ่งเรือง ในความรักและสันติสุขของพระองค์ซึ่งเกินความเข้าใจ

ซาตานนั้นมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเสีย มันต้องการให้ท่านตกเป็นทาสของบาป ยาเสพติด ไร้ศีลธรรม เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ความขัดสน บั่นป่วน ความเกลียดชัง กระจาย โทกมูสา และความบั่นป่วนทางด้านอารมณ์ จิตสำนึก และร่างกายทั้งหลาย ที่จะชิงน้ำพระทัยของพระเจ้าไปจากชีวิตของท่าน

ท่านต้องตั้งมั่นในจิตใจและความนึกคิดของท่านว่า พระเจ้าเท่านั้นที่จะให้ในสิ่งที่ท่านต้องการได้ และน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นดีเสมอสำหรับท่าน ท่านต้องปรารถนาในสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์เพื่อท่านซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกันระหว่างท่านกับพระเจ้า และยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของท่าน

และท่านยังต้องตั้งมั่นในจิตใจของท่านว่า ท่านจะต้องขับไล่ซาตานและเหล่าก๊อลต่างๆของมัน โดยใช้พระวจนะของพระเจ้าในการเอาชนะมัน รู้ถึงความแตกต่างระหว่างความปรารถนาของมารและน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อชีวิตของท่าน

พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไป ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน”

ท่านต้องปรารถนาในสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะ让您และท่านต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงกระทำทุกสิ่งที่คุณคิดว่าพระองค์จะกระทำเพื่อท่านซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ ภายของท่านได้ถูกซื้อด้วยราคาสูงเช่นเดียวกับจิตวิญญาณของท่าน เหตุฉะนั้นท่านควรจะคาดหวังความสมบูรณ์ของสุขภาพและจิตวิญญาณของท่านและไม่หวังในสิ่งที่ดีน้อยกว่านี้

พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด”

เมื่อฤทธิ์อำนาจแห่งการอภัยโทษและการรักษาให้หายของพระองค์ปรากฏในร่างกายและจิตวิญญาณของท่าน พระเจ้าทรงได้รับเกียรติ ซาตานต้องการที่จะขโมยพระเกียรติของพระเจ้าโดยการครอบงำผู้คนให้อยู่ใต้อำนาจของบาป ความเจ็บป่วย และโรคภัยไข้เจ็บ แต่ซาตานนั้นพ่ายแพ้แล้ว ฤทธิ์อำนาจแห่งการรักษาให้หายและการอภัยโทษยังมีไว้สำหรับผู้ที่จะเชื่อแล้วนำพระคำของพระเจ้าไปใช้ดังที่ทรงกล่าวไว้

การที่จะรับการรักษาให้หายนั้นท่านต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้ท่านได้หาย เช่นเดียวกันกับการที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้ท่านได้รับการยกโทษจากบาปและได้รับความรอด พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ต่อบุคคลที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้ในสิ่งที่ท่านต้องการ พระเยซูไม่เคยและไม่มีความที่จะเฉยเมยต่อผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงรักษาเขา พระองค์ทรงรักษาและยกโทษแก่เขาทั้งหลายที่เชื่อในการรักษาและการยกบาปของพระองค์เสมอ และพระองค์ยังทรงกระทำอยู่ในทุกวันนี้

ให้เราอ่านข้อความเกี่ยวกับผลงานของพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทำเมื่อพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนโลกนี้ ซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มากกว่าสองพันปีมาแล้ว

เมื่อพระเยซูทรงอยู่ในเมืองหนึ่ง นี่แน่ะ มีคนเป็นโรคเรื้อนเต็มทั้งตัวเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ซบหน้าลงถึงดินอ่อนนวลทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า เพียงแต่พระองค์จะโปรดก็ทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้” พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องเขาแล้วตรัสว่า “เราพอใจแล้ว จงหายเถิด” ในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หาย

ชายคนนี้ถามว่า จะเป็นน้ำพระทัยของพระเยซูหรือไม่ที่จะรักษาเขาให้หาย พระเยซูทรงตอบอย่างชัดเจนว่า “เราพอใจแล้ว!” (เรายินดีแล้ว) และเป็นคำตอบเดียวกับที่พระองค์จะให้ท่านในวันนี้ เพราะเป็นน้ำพระทัยของพระองค์เสมอที่จะรักษาท่านให้หาย

ต่อมาพระเยซูเสด็จไปยังเมืองหนึ่งชื่อ นาอิน เหล่าสาวกของพระองค์กับคนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไป เมื่อมาใกล้ประตูเมืองนั้น ดูเถิด มีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมา เป็นลูกคนเดียวของแม่ และนางก็เป็นหญิงม่าย ชาวเมืองเป็นอันมากมากกับหญิงนั้น

เมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นมารดา นั้น พระองค์ทรงเมตตากรุณาเขาและตรัสว่า “อย่าร้องไห้” แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ถูกต้องโลง คนหามศพนั้นก็หยุดยืนอยู่ พระองค์จึงตรัสว่า “ชายหนุ่มเอ๋ย เราสั่งเจ้าว่า ลูกขึ้นเถิด” คนที่ตายนั้นก็ลุกนั่งเริ่มพูด พระองค์จึงทรงมอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขา

พระเยซูทรงมีความรักและความเมตตาเป็นอันมากจนถึงกับซุบคนให้เป็นขึ้นมาจากความตาย

อยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์ แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ให้เราข้ามทะเลสาบไปปากข้างโน้น” เขาก็ถอยเรือออกไป เมื่อกำลังแล่นไปพระองค์บรรทมหลับ และบังเกิดพายุลูกกลางทะเล น้ำเข้าเรืออยู่น่ากลัวจะมีอันตรายเขาจึงมาปลุกพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้ากำลังจะจมนอยู่แล้ว” พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่น แล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบทีเดียว

แน่ที่เดียวแม่แต่ลมและน้ำก็เชื่อฟังพระเยซู

เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยรีโค มีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมหนทาง เมื่อเขาได้ยินเสียงประชาชนเดินผ่านไปจึงถามว่าเรื่องอะไรกัน เขาจึงบอกว่าพระเยซูชานาซาเรธเสด็จไป คนตาบอดนั้นจึงร้องว่า “ท่านเยซู บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด”

คนที่เดินไปข้างหน้าจึงห้ามเขาให้หนึ่ง แต่เขายังร้องขึ้นว่า “บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด” พระเยซูทรงประทับยืนอยู่ สั่งให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์ เมื่อเขามาใกล้แล้ว พระองค์ทรงถามเขาว่า “เจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้เจ้า” เขาพูดว่า “พระองค์เจ้าข้า โปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้”

พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “จงเห็นเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติ” ในทันใดนั้นเขาก็เห็นได้ และตามพระองค์ไปกลางถวายเป็นสาธุการแต่พระเจ้า และเมื่อคนทั้งปวงนั้นได้เห็นเช่นนั้นก็สรรเสริญพระเจ้า

พระเยซูทรงรู้ถึงความเชื่อของชายคนนี้ เพราะว่าเขาเชื่อเขาจึงหาย นี่เป็นเหตุให้เราต้อง

ให้ความสำคัญกับการเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า เพราะถ้าปราศจากความเชื่อแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า จงจำไว้ว่า ความเชื่อคือการวางใจว่าพระเจ้าจะทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ ซึ่งเป็นเพียงการนำพระคำของพระเจ้ามาใช้ตั้งที่ได้กล่าวไว้อย่างง่าย ๆ และนี่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า

มีคนเป็นจำนวนมากตามไปและเบียดเสียดพระเยซู มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้สิบสองปีมาแล้ว ทนทุกข์ลำบากมามาก มีหมอหลายคนมารักษา และได้เสียทรัพย์จนหมดสิ้น โรคนั้นก็มิได้บรรเทา แต่ยิ่งกำเริบขึ้น

ครั้งผู้หญิงนั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซู เขาก็เดินปะปนไปกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์ และได้ถูกต้องฉลองพระองค์ เพราะคิดว่า “ถ้าเราแตะต้องแต่ฉลองพระองค์ เราก็จะหายโรค” ในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไป และผู้หญิงนั้นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้ว

บัดเดี๋ยวนั้นพระเยซูทรงรู้สึกว่ ฤทธิ์ชานออกจากพระองค์แล้ว จึงเหลียวหลังตรัสว่า “ใครถูกต้องเสื้อของเรา” ฝ่ายเหล่าสาวกก็ทูลว่า “พระองค์ทรงเห็นแล้วว่าประชาชนกำลังเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ยังจะทรงถามอีกหรือว่า ใครถูกต้องเรา” แล้วพระเยซูทอดพระเนตรดูรอบ ๆ ประสงค์จะให้เห็นผู้หญิงที่ได้กระทำสิ่งนั้น

ฝ่ายผู้หญิงนั้นก็กลัวจนตัวสั่น เพราะรู้เรื่องที่เป็นแก่ตัวนั้น จึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริงทั้งสิ้น พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่า “ลูกหญิงเอ๋ย ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อ จงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิด”

อีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูทรงกระทำในสิ่งที่แพทย์ทำไม่ได้โดยการตอบสนองความเชื่อของผู้หญิงนั้น ท่านก็เช่นกันสามารถที่จะเชื่อและหายจากโรคได้

นี่เป็นแค่บางส่วนของความอัศจรรย์ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้า แต่มีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำ ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิ่ง ข้าพเจ้าคาดว่า แม้หมดทั้งโลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั้น

ความรอดจากทัศนคติของพระเจ้า ความรอดนั้นได้รวมไปถึงการรอด การหลุดพ้นจากบาปของมวลมนุษยชาติ และการได้กลับคืนไปสู่แผนการดั้งเดิมของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ของคนทั้งปวง

อย่าจำกัดอำนาจของพระเจ้า ให้เราเชื่อในพระวจนะของพระองค์ที่ได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิต ให้เราจงกอบโกยผลประโยชน์ที่เราได้รู้จักพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุก ๆ สิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ท่าน และอย่าเปิดโอกาสให้มารซาตานมาขโมยพระพรจากท่านอีกต่อไป

ในบทต่อไปของหนังสือเล่มนี้จะสอนให้ท่านได้รู้ถึงวิธีทำอย่างไรจึงจะได้รับผลประโยชน์จากพระเจ้าที่ทรงประทานแก่ท่านโดยทางพระเยซูคริสต์ ท่านจะค้นพบถึงวิธีการขอพระคุณในพระสัญญาของพระเจ้า และผลประโยชน์ทั้งหลายจากการมารู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวของท่าน ต่อไปนี้เป็นคำอธิษฐานถวายการขอพระคุณแต่พระเจ้าในสิ่งที่ท่านเพิ่งจะได้เรียนรู้

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์

ขอคุณที่พระองค์ทรงดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ในพระเยซู และในพระองค์นั้นข้าพเจ้าก็สมบูรณ์แล้ว ขณะนี้ข้าพเจ้าได้รับความสุขที่แท้จริง เพราะว่าข้าพเจ้ามีพระเยซู ข้าพเจ้าจะไม่ต้องการอะไรหรือใครอีก ข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีพระองค์ และพระองค์ทรงมีข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

ขอคุณพระองค์ที่ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน ขอพระคุณที่พระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้าเสมอและจะไม่จากข้าพเจ้าไป ขอพระคุณที่ทรงนำและปกป้องข้าพเจ้าและเอาพระทัยใส่ในความต้องการของข้าพเจ้าทุกอย่าง ขอพระคุณที่ทรงนำข้าพเจ้าเดินในทางชอบธรรมของพระองค์ และข้าพเจ้าไม่ต้องกลัว กังวล หรือสงสัยอีกต่อไป

ขอคุณพระเจ้าที่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมาพรากข้าพเจ้าไปจากความรักของพระองค์ได้ ขอคุณที่ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระองค์และไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำอันตรายแก่ข้าพเจ้าได้ พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าพอใจในชีวิตที่ยืนยาว

ขอคุณพระเจ้าที่ความเจ็บไข้ โรคภัยไม่มีอำนาจเหนือข้าพเจ้าอีกต่อไป ข้าพเจ้าจะต่อต้านมันอย่างเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าต่อต้านมารซาตาน และข้าพเจ้าจะเชื่อการรักษาคือหายของพระองค์อย่างเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าเชื่อเรื่องความรอดที่ได้รับจากพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ ขอคุณที่พระคำของพระองค์มีชีวิตและทำการอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอบคุณอย่างมากมายที่ได้รู้ว่า เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระเยซู ข้าพเจ้าได้เห็นพระบิดา และข้าพเจ้ามั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าทางพระเยซูคริสต์อย่างที่คุณได้ทรงกระทำต่อผู้ที่เชื่อเมื่อพระองค์มีชีวิตอยู่บนโลก

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่จำกัดความสามารถของพระองค์ในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์อย่างที่คุณทรงเป็น ไม่ว่าข้าพเจ้าจะรู้สึกอย่างไร ได้เห็นอย่างไรหรือได้ยินอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะเชื่อพระองค์ดังที่พระคำได้กล่าวไว้ พระคำของพระองค์นั้นสัตย์จริงและพระองค์จะไม่ทรงมุสาหรือหลอกลวงข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าอย่างที่คุณไม่เคยถูกรักมาก่อน และข้าพเจ้าก็รักพระองค์เช่นกัน

ข้าพเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์

อาเมน

ความสุขแท้ คือการ อธิษฐานที่เกิดผล

บทที่ห้า

ความสุขที่แท้จริงคือการอธิษฐานที่เกิดผล คนเป็นล้านๆคนทั่วโลกอธิษฐานในแต่ละวัน แต่มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่คำอธิษฐานนั้นได้รับการตอบ

การอธิษฐานที่แท้จริงไม่ใช่การปฏิบัติทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมที่เรากระทำเพื่อที่จะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระทั้งหลาย การอธิษฐานที่แท้จริงคือการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับองค์พระผู้สร้างผ่านทางพระเยซูพระบุตรของพระองค์

การฝึกอธิษฐานตามพระคำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตคริสเตียน และนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้า

ทุกเวลา ทุกแห่งหน ทุกเหตุการณ์เฉพาะหน้า เราสามารถจะอธิษฐาน และคาดหวังได้ว่า พระบิดาในสวรรค์ได้ยินเรา พระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของเราตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้ในพระคำของพระองค์

ในบทนี้จะสอนท่านถึงวิธีติดต่อกับพระบิดาในสวรรค์และรับทุกๆสิ่งที่ท่านปรารถนาจากพระองค์

ความสุขแท้คือการอธิษฐานที่เกิดผล...

การอธิษฐานอย่างจริงจังจะสื่อสารกับพระเจ้าผู้สร้างของเราโดยทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ คำอธิษฐานที่ท่านได้กล่าวในตอนจบของบทที่หนึ่งในหนังสือเล่มนี้ คือการนำท่านกลับไปสู่ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า ท่านกลายเป็นบุตรของพระองค์ และพระองค์ได้ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของท่านเมื่อท่านอธิษฐานรับพระองค์ นั่นเป็นการอธิษฐานที่สำคัญที่สุดกว่าคำอธิษฐานใดๆที่ท่านเคยอธิษฐานมา

การอธิษฐานจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จของท่านในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้า ท่านต้องใช้เวลาสื่อสารกับพระบิดาในสวรรค์เพื่อที่จะรู้จักพระองค์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น การสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวของท่านกับพระองค์

ความรักของพระเจ้าที่มีต่อลูกๆที่สื่อสารกับพระองค์นั้นไม่เหมือนกับบิดาทั้งหลายบนโลกนี้ พระองค์ทรงฟังลูกๆของพระองค์เสมอ การอธิษฐานนั้นเราสามารถทำได้เสมือนดังลูกคุยกับพ่อ เราสามารถนำเรื่องต่างๆมาทูลต่อพระองค์ รวมทั้งการสรรเสริญ การขอบพระคุณ การขอเพื่อตัวท่านเองและเพื่อคนอื่น ๆ

คำอธิษฐานที่ท่านอธิษฐานในตอนจบของแต่ละบทนั้น ได้รวมการขอบพระคุณและการสรรเสริญเกือบทั้งหมด ท่านได้แสดงความกตัญญูต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อท่านและต่อมวลมนุษยชาติ การสรรเสริญเป็นการพูดตอบกลับไปยังพระเจ้าถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสำแดงแก่ท่านเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์ และการขอบพระคุณในการเป็นพระเจ้าของพระองค์

การสรรเสริญและการขอบพระคุณเป็นทางสำหรับท่านที่จะสนทนา ระบายความคิดกับพระเจ้า และความชื่นชมของท่านที่มีต่อพระองค์ ท่านสามารถที่จะร้องเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณต่อพระเจ้า การสรรเสริญและการขอบพระคุณนั้นสามารถเกี่ยวโยงถึงความเป็นตัวของท่านทั้งหมด จิตวิญญาณ ความนึกคิด อารมณ์และร่างกายของท่าน ท่านสามารถร้องตะโกนสรรเสริญพระเจ้า ท่านสามารถเดินรำสรรเสริญถวายพระเจ้า ท่านสามารถสรรเสริญพระองค์ด้วยการเต้นดนตรี ท่านสามารถที่จะยกมือขึ้นสรรเสริญพระองค์ หรือท่านสามารถที่จะสรรเสริญและขอบคุณพระองค์อย่างเรียบง่าย

การสรรเสริญและขอบพระคุณนั้นมาจากใจของท่านที่หลั่งล้นไปด้วยความรักและความกตัญญูที่มีต่อพระองค์ มีวิธีและคำพูดมากมายที่ไม่จำกัดในการสรรเสริญพระเจ้า การสรรเสริญและการขอบพระคุณของลูกๆแต่ละคนของพระองค์นั้นแตกต่างกันไป พระองค์ทรงรักที่จะได้ยินและเฝ้ามองดูท่านแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูที่ท่านมีต่อพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “โดยทางพระเยซู เหตุฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชา แต่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้น คือคำกล่าวยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์นั้น”

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์”

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย”

ท่านมีสิ่งที่จะต้องสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมาย ให้ทำที่ของท่านเต็มไปด้วยการสรรเสริญและขอบพระคุณ ท่านไม่เพียงแต่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะพระองค์สมควรที่จะได้รับเท่านั้น แต่ท่านจะได้รับความชื่นชมยินดีและความสุขที่ล้นไหลเข้ามาสู่ความคิดและจิตวิญญาณของท่านจากการสรรเสริญด้วย พระเจ้าจะประทานสิ่งต่างๆ มากมายแก่ชีวิตของท่านเมื่อท่านสรรเสริญและขอบคุณพระองค์

การอธิษฐานอย่างแท้จริงนั้นยังหมายถึงการได้รับจากพระเจ้า เราได้กล่าวถึงพระพรและพระสัญญาอย่างมากมายที่พระองค์ทรงมีต่อลูกๆ ของพระองค์มาแล้ว อย่างเช่นการอภัยบาป พระพรทั้งหลายของพระเจ้า ท่านสามารถรับได้โดยการอธิษฐานด้วยความเชื่อ

ยกตัวอย่างเช่น พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปให้แก่ทุกคน แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับความรอด เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะว่าทุกคนไม่ได้ร้องออกพระนามของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของความเชื่อเหมือนอย่างท่านได้กระทำ การอ้อนวอนพระองค์ให้ช่วยพวกเขาให้รอด ถึงแม้ว่าชีวิตนิรันดร์เป็นของประทานที่ทุกคนสามารถรับได้โดยไม่ต้องเสียอะไรเลย เพราะพระเจ้าทรงประทานแล้ว ทุกคนสามารถรับได้ด้วย ความเชื่อ แต่ก็มีคนไม่มากที่เชื่อและปฏิบัติตาม

ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงถูกทรมาณ แยกความเจ็บไข้ โรคภัยและความเจ็บปวดของทุกคนไว้บนพระกายของพระองค์แล้ว แต่มีคนมากมายที่ไม่หายจากโรค เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ร้องออกพระนามพระเยซูพระผู้ทรงรักษาโดยความเชื่อที่จะเพื่อหลุดพ้น

เราพูดถึงพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ของเรา พระองค์ทรงต้องการอวยพรท่าน อภัยให้ท่านรักษาท่านให้หายจากโรค จัดหาเพื่อท่าน ประทานสิ่งที่ท่านขาดแก่ท่าน และนำพาชีวิตของท่าน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเอง ด้วยเหตุนี้การอธิษฐานโดยความเชื่อจึงเข้ามามีบทบาท การอธิษฐานโดยความเชื่อเป็นช่องทางที่จะนำท่านไปสู่พระพรซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้

พระคัมภีร์กล่าวว่า “และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใด ๆ เราก็มั่นใจว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์” การขอตามน้ำพระทัยของเจ้านั้น คือการขอที่กลมกลืนกับพระคำของพระองค์ หรือถ้าจะเน้นก็คือเราขอตามคำที่พระองค์ทรงสัญญาไว้

เมื่อเราขอในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือ เราขอตามพระคำของพระองค์นั่นเอง เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงตอบตามพระคำของพระองค์ ด้วยเหตุนี้เราจึงเชื่อว่า คำอธิษฐานของเราจะได้รับคำตอบ และนั่นคือเราจะได้รับสิ่งที่เราได้ขอ พระเจ้าทรงรักที่จะตอบคำอธิษฐานของลูกๆพระองค์

พระเยซูตรัสว่า “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็กพบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปัง หรือให้งูเมื่อบุตรขอปลา เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ขอต่อพระองค์”

ท่านต้องเข้าหาพระบิดาในสวรรค์ด้วยความมั่นใจตั้งบุตรของพระองค์ พระองค์ทรงรักท่านและประทานแต่สิ่งที่ดีให้ท่าน จงจำไว้ว่าพระองค์ทรงส่งพระเยซูบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนม์ในชื่อของท่าน เพื่อที่พระองค์จะได้มีความสัมพันธ์เช่นนี้กับท่าน และสิ่งสำคัญที่ท่านต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงมีทุกสิ่งที่ท่านต้องการ ทรงเป็นขุมทรัพย์ของสวรรค์ที่ไม่มีวันหมด ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้า จงวางใจพระองค์และเข้าไปใกล้พระองค์โดยการอธิษฐาน

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สาวกของพระเยซูคริสต์ทูลขอให้สอนพวกเขาในการอธิษฐาน พระองค์ทรงตอบว่า “เพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอ ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า : ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นที่ไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้ และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น และขอย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย เหตุว่าราชอำนาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน”

เราได้เรียนรู้จากพระเยซูว่า พระเจ้าทรงทราบในสิ่งที่เราต้องการก่อนที่เราจะทูลขอต่อพระองค์ เมื่อเรายกพระองค์ให้เป็นพระบิดาในสวรรค์ของเรา เราต้องนับถือพระนามอันศักดิ์สิทธิ์และให้พระองค์เป็นที่เคารพบูชา ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะเป็นพระบิดา เป็นเพื่อนและรักเราอย่างล้นเหลือ เรายังคงต้องยำเกรงและเคารพพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญ

พระเยซูยังทรงสอนเรามากกว่า ให้เราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์มาสำเร็จบนโลกเหมือนดังที่เป็นในสวรรค์ อาณาจักรของพระองค์คือ กฎการปกครองที่อยู่เหนือชีวิตของเรา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เราอธิษฐานเพื่อให้กฎเกณฑ์ของพระบิดาในสวรรค์ มาครอบครองเป็นเจ้าของเหนือชีวิตของเราเพื่อผลกระทบในชีวิตของเราบนโลกนี้ให้เหมือนกับบนสวรรค์ อะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นบนสวรรค์เพื่อเราก็ก่อให้เกิดขึ้นแก่เราบนโลกนี้ด้วย

นี่เป็นความจริงยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้เราให้รู้ถึงวิธีอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อพระทัยและเป็นน้ำพระทัยที่เต็มเปี่ยมของพระองค์ ไม่เพียงแต่เราจะอธิษฐานให้พระเจ้าทรงควบคุมและครอบครองในทุก ๆ สถานการณ์บนโลกเพื่อเรา เหมือนดังที่พระองค์ทรงกระทำอยู่ขณะนั้นบนสวรรค์เท่านั้น แต่เรายังอธิษฐานให้พระประสงค์ของพระองค์นั้นสำเร็จบนโลกนี้ดังที่สำเร็จบนสวรรค์ในขณะนี้

ดังตัวอย่าง ถ้าท่านเศร้าและท้อใจในวันนี้ ท่านก็จะรู้วิธีที่จะอธิษฐานขอความสุขและการหนุนใจจากพระบิดาในสวรรค์ ท่านรู้ว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อท่าน เพราะว่าความเศร้าและการท้อใจนั้นไม่มีปรากฏในสวรรค์

หรือเมื่อท่านป่วยและเจ็บปวดบนโลกนี้ ท่านรู้ว่าน้ำพระทัยของเจ้านั้นคือต้องการให้ท่านหายและปราศจากการเจ็บปวดบนโลกนี้ เพราะที่ไม่มีการป่วยและเจ็บปวดบนสวรรค์ ฉะนั้นท่านจึงสามารถอธิษฐานด้วยความมั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงรักษาท่านให้หายจากโรคร้ายไข้เจ็บ

พระเยซูทรงสอนให้เราคาดหวังว่าจะได้รับในสิ่งที่เราต้องการในทุก ๆ วัน และอธิษฐานให้เป็นไปอย่างนั้น เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงประทานสิ่งที่เราขาดอยู่นั้น ตามพระเกียรติอันรุ่งเรืองของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ ไม่ว่าเราจะขาดอะไรก็แล้วแต่ เราสามารถอธิษฐานและคาดหวังว่าพระเจ้าจะทรงจัดหาให้เราแต่ละคนในทุก ๆ วัน จงจำไว้ว่า **พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของเราและเราจะไม่ขัดสน**

พระเยซูทรงสอนเรามากกว่าเมื่อเราทำบาป เราควรจะอธิษฐานขอการอภัยโทษ โดยรู้ว่า **พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น** ถึงแม้ว่าเราได้รับการไถ่และเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว แต่บางครั้งเราก็ก็นำบาปอีก

เรายังได้รับการสอนอีกว่า เราควรจะอธิษฐานเผื่อและให้อภัยต่อผู้ที่กระทำผิดต่อเรา เพราะว่าพระเจ้าทรงอภัยให้เราในสิ่งที่เรากระทำผิดต่อพระองค์

พระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐานเพื่อการหลุดพ้นจากมารหรือสิ่งชั่วร้าย และไม่ถูกนำเข้าไปในการทดลอง เราทั้งหลายนั้นถูกทดลองให้ทำบาป ซาตานเป็นผู้ทดลองเรา และบ่อยครั้งเรายังถูกทดลองให้ทำบาปด้วยความปรารถนาในใจของเรา แต่การทดลองนั้นไม่ใช่บาป เราต้องต่อต้านบาปเมื่อเราถูกทดลอง เราสามารถอธิษฐานให้หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายและอำนาจของการทดลองได้

พระเยซูทรงบอกสาวกของพระองค์ว่า **“ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่กายยังอ่อนกำลัง”**

แล้วยังมีเขียนไว้เกี่ยวกับพระเยซูว่า “เพราะว่าเราไม่ได้มีหยาบโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ”

ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราถูกทดลองให้ทำบาป เราได้เข้าส่วนกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นชัยชนะของเราเหนือการทดลองและผู้ทดลอง (ซาตาน) และเราได้เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความมั่นใจ รู้ว่าพระบิดาในสวรรค์ของเรานั้นรออยู่ที่จะให้พระคุณและพระเมตตาในยามที่เราต้องการ

พระเยซูทรงจบการสอนเรื่องการอธิษฐานด้วยความจริงที่ว่า เราวางใจในแผ่นดินสวรรค์ราชอาณาจักร และพระสิริของพระบิดาในสวรรค์ของเรา กฎเกณฑ์ การครอบครอง อำนาจ และพระสิริของพระเจ้านั้นมีไว้ให้เราในการตอบคำอธิษฐานของเราตลอดกาล พระเจ้าทรงสร้างขุมทรัพย์แห่งสวรรค์ไว้เพื่อให้เราจะได้มีในสิ่งที่เราขาดบนโลกนี้ เมื่อเราอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แก่บุตรของพระองค์

พระเยซูตรัสว่า และท่านจะได้รับ “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับสิ่งนั้น” นี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจและฝึกฝนเมื่อท่านอธิษฐาน จงเชื่อว่าท่านจะได้รับในเดี๋ยวนั้น อย่ารอจนกระทั่งท่านได้เห็นสิ่งที่ท่านขอ้นก่อนแล้วจึงจะเชื่อ แต่จงรับคำตอบคำอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงตอบคำอธิษฐานของท่านแล้ว และหลังจากนั้นท่านก็จะได้เห็นสิ่งนั้น

ความเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับ การมองเห็น ครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ชื่อ โธมัสว่า “เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเรา แต่เชื่อก็เป็นสุข” จงจำไว้ว่า “ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” เพราะเราที่มีความมั่นใจในพระวาระของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา เราไม่จำเป็นต้องได้เห็นก่อนแล้วจึงเชื่อ นี่คือการเชื่อที่พระเจ้าทรงโปรด “แต่ถ้าไม่มี ความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจาก็ไม่ได้เลย”

จงจำไว้ว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา ในบุรณภาพและความสัตย์จริงของพระวาระของพระเจ้า พระเจ้าตรัสหรือสำแดงบางสิ่งบางอย่างแก่เราโดยพระวาระของพระองค์คือพระคัมภีร์ เราเชื่อและปฏิบัติตามโดยไม่คำนึงถึงว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไร จะรู้สึก เห็น หรือคิดอย่างไรก็ตาม เรายังถือพระคำนั้นดังที่กล่าวไว้และคาดหวังในสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้จะเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอธิษฐาน

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างพระคำที่พระเยซูตรัสไว้ใน การอธิษฐาน :

“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน ท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จักกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วย” “เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆ ในนามของเรา เราจะอยู่ที่ท่ามกลางเขาที่นั่น”

“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วย และเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น”

“ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนา ก็จะได้สิ่งนั้น”

“ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน”

“ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเรา แม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม”

เรามีความสัมพันธ์กับพระบิดาในสวรรค์ก็เพราะพระเยซู และพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเรา ก็เพราะพระเยซู พระเยซูคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา ปราศจากพระองค์แล้วเราไม่มีค่าอันใด ด้วยเหตุนี้เราจึงเข้าหาพระบิดาในสวรรค์ด้วยการอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ เพราะเมื่อเราขอในพระนามพระเยซูก็เหมือนกับว่าพระเยซูทรงขอพระบิดาแทนเรา

ดังที่ท่านได้อ่านจากพระคำเกี่ยวกับพระเยซูข้างต้นแล้ว เราสามารถเข้าหาพระบิดาในสวรรค์ของเราด้วยความมั่นใจในพระนามพระเยซู และพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเรา เมื่อท่านขอในพระนามพระเยซูก็ให้คาดหวังที่จะได้รับสิ่งที่ท่านขอ และมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้น จงจำไว้ว่าผู้ที่ท่านขอให้ช่วยคือ พระผู้สร้างจักรวาล พระผู้สร้างสรรพสิ่งที่ท่านได้เห็นจากความว่างเปล่า พระองค์ตรัสและสิ่งนั้นก็บังเกิดขึ้น

พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ กระทำสารพัดมากยิ่งขึ้นกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา”

ท่านไม่ต้องกังวลหรือทุกข์ร้อนในสิ่งใด ๆ อีกต่อไป พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใด ๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจ และความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์” ในเวลาใดที่ท่านไม่มีสันติสุขจากพระเจ้า อธิษฐานและมอบความทุกข์ใจทั้งสิ้นให้กับพระเจ้า ขอบคุณพระองค์ในขณะที่ท่านวิงวอน แล้วสันติสุขของพระองค์จะเป็นของท่าน

ในชีวิตคริสเตียนของท่านจะมีบางครั้งที่ท่านไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร และท่านต้องการสติปัญญาจากพระเจ้า ในพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ แต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อ อย่าสงสัยเลย เพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา ผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลย เขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้น” ท่านสามารถขอสติปัญญาจากพระเจ้าได้เสมอ แต่ท่านต้องหวังใจว่าพระองค์จะทรงตอบท่านด้วยสติปัญญาที่ท่านต้องการนั้น

การอธิษฐานเป็นสายใยเชื่อมโยงถึงพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า “จงข่มขืนอธิษฐาน จงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณ” “พระเนตรของพระเจ้าเห็นคนชอบธรรม และพระกรรมของพระองค์สืบคำอ้อนวอนของเขา” จงพัฒนาและฝึกฝนการอธิษฐานเป็นประจำทุกวัน หรือหลาย ๆ ครั้งต่อวัน ควรหาสถานที่ที่สงบที่ท่านสามารถใช้เวลากับพระเจ้าในแต่ละวัน

พระคำต่อไปนี้มาจากพระวจนะของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้ถึงการอธิษฐานของพระเยซู

เมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐาน เวลาที่ติกลง พระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียว

ครั้นเวลาเช้ามีพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จไปยังที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานที่นั่น

ครานั้นพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน และได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุ่ง

พระเยซูคริสต์ทรงให้การอธิษฐานตามลำพังกับพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกในแต่ละวัน ด้วยเหตุนี้เราแต่ละคนก็ต้องกระทำอย่างเดียวกัน เพื่อดำรงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า

ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการอธิษฐานในขณะนี้:

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ พระองค์ทรงล้ำเลิศและทรงศักดิ์านภาพ ข้าพเจ้าทั้งในความดีเลิศและพระสิริของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นหนี้พระคุณพระองค์ ที่อนุญาตให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปใกล้พระองค์ด้วยการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ที่ทรงสำแดงความรักแก่ข้าพเจ้าซึ่งเป็นลูกของพระองค์ ขอบพระคุณที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาถึงพระที่นั่งของพระองค์ด้วยความกล้าตามพระคำของพระองค์ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้พบความเมตตาในยามที่ข้าพเจ้าต้องการ

ขอขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสนพระทัย ฟังคำอธิษฐานและตอบคำอธิษฐานของข้าพเจ้า ขอบพระคุณที่ข้าพเจ้าสามารถเข้าหาพระองค์ด้วยความมั่นใจ เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักและประทานสิ่งที่ดีแก่บรรดาบุตรของพระองค์และพระองค์ยังทรงทราบว่าข้าพเจ้าต้องการสิ่งใดก่อนที่จะทูลขอต่อพระองค์

ขอบพระคุณที่ทรงสำแดงพระประสงค์ของพระองค์แก่ข้าพเจ้าโดยพระวาทะของพระองค์ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะสามารถอธิษฐานได้ตามพระประสงค์ของพระองค์ และข้าพเจ้าหวังใจว่าพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของข้าพเจ้าเสมอ

ข้าพเจ้าขอบพระคุณอย่างสิ้นเหลือที่พระประสงค์ของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของข้าพเจ้า บนโลกนี้เหมือนดั่งบนสวรรค์ ข้าพเจ้าขอต่อพระองค์เดี๋ยวนี้ ให้แผ่นดินของพระองค์มาครอบครองชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้ ข้าพเจ้าขอบพระคุณที่ทรงยกโทษบาปให้แก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะยกโทษให้แก่คนอื่น ๆ ที่กระทำผิดต่อข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงประทานในสิ่งที่ข้าพเจ้าขาดโดยความรุ่งเรืองของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าขอที่จะมีชีวิตอยู่ในความสมบูรณ์แห่งสุขภาพ ความรุ่งเรือง และจิตวิญญาณที่จำเริญด้วยพระคำของพระองค์ ข้าพเจ้าขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานสิ่งสารพัดอย่างบริบูรณ์แก่ข้าพเจ้า พระองค์ทรงมีมากเกินพอสำหรับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดอีก

ขอบคุณสำหรับสันติสุขที่เกินความเข้าใจ ทรงปกป้องจิตใจและความคิดของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ในวันนี้ ข้าพเจ้าขอบพระคุณที่ความบาป ความเจ็บไข้ และการขัดสนไม่มีอำนาจเหนือข้าพเจ้าอีกต่อไป ข้าพเจ้าเป็นผู้มีชัยชนะในวันนี้โดยพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดและเป็นผู้รักษาของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอสติปัญญาที่จำเป็นต้องมีในวันนี้เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและความรัก เพื่อพระเกียรติและพระสิริของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญานบริสุทธิ์ผู้ทรงช่วยชี้นำให้พบกับความจริงในวันนี้ ขอทรงโปรดสอนข้าพเจ้าให้มีชีวิตอยู่ในทางที่ขอบพระทัยของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะเป็นบุคคลที่พระองค์ทรงต้องการให้เป็นและจะได้กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ตลอดไป ขอบพระคุณที่ทรงได้สดับฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์

อาเมน

ความสุขแท้ คือชีวิต ที่อยู่ในพระวิญญาณ

บทที่หก

ความสุขที่แท้จริงคือ การดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิ์
มีผลกระทบต่อชีวิตของท่านอย่างมากเมื่อท่านรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้
ช่วยให้รอด และเป็นพระเจ้าของท่าน

ท่านได้รับความกระจ่างโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และบังเกิดใหม่โดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ในขณะที่พระองค์ได้สถิตอยู่ในท่าน จะทรงนำและชี้ทางชีวิต
ให้แก่ท่านในทุกๆด้าน

ท่านสามารถจะอยู่เหนือสัญชาตญาณทางธรรมชาติและเข้าใจชีวิตได้ เพราะ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในท่าน ชีวิตของท่านได้ถูกสร้างใหม่อยู่ใน
พระเยซูคริสต์ เป็นชีวิตที่เป็นไปได้ ไม่มีสิ้นสุดและไม่จำกัด

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำชีวิตของท่านทุกๆด้านโดยที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อน
พระวิญญาณของพระเจ้าจะเป็นพยานกับวิญญาณของท่านถึงการเป็นบุตร
ของพระองค์ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำท่านใน
ทุกๆด้าน เพียงแต่ท่านยอมจำนน และเดินตามการทรงนำของพระองค์

ความสุขแท้คือชีวิตในพระวิญญาณ...

พระเยซูคริสต์ทรงรู้ว่าในไม่ช้าพระองค์จะต้องอุทิศชีวิตของพระองค์เพื่อมวลมนุษย์ และเสด็จกลับไปอยู่กับพระบิดาของพระองค์บนสวรรค์ พระองค์ตรัสคำดังต่อไปนี้แก่ผู้ที่อยู่กับพระองค์และผู้เชื่อในพระองค์

เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกจับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่าน เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน

เราได้กล่าวคำเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่าน แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะทำให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย

แต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดาเพื่อท่านทั้งหลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้น ได้เสด็จมาแล้ว พระองค์ก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เรา และท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานด้วย เพราะว่าท่านได้อยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้ว เราบอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายก็เพื่อไม่ให้ท่านห่อถอย

อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป องค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งหมด เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น

พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเรา เหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าพระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรานั้นมาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย

พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏพระองค์ต่อโลก อยู่กับเหล่าสาวกทุกวันเป็นเวลามากกว่าสามปี พวกเขาได้เรียนรู้จากพระองค์ตั้งแต่เริ่มต้น และสิ่งที่พวกเขาขาดอยู่นั้นพระองค์ก็ได้ทรงประทานให้ แต่ถึงกระนั้นพระองค์ต้องการปลอบใจ ให้กำลังใจและให้ความมั่นใจแก่พวกเขา เมื่อพระองค์จากไปหาพระบิดาบนสวรรค์ พระเจ้ายังทรงสถิตอยู่กับพวกเขา เหมือนในขณะนี้พระองค์ก็ยังอยู่

ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้า สอนเราว่ามีพระเจ้าที่แท้จริงองค์เดียวเท่านั้น ที่แบ่งภาคเป็นสามพระภาค พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้จักแต่ละพระภาคของพระเจ้า และพัฒนาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละพระภาคนั้นตามที่พระคำได้สอนเราไว้

ครั้งแรกที่ท่านได้สัมผัสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือ เมื่อพระองค์เริ่มสำแดงให้ท่านรู้ว่า ท่านต้องการมีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของท่าน พระองค์ทรงเปิดตาฝ่ายวิญญาณของท่านให้เห็น และทรงเร่งเร้าท่านในขณะที่จิตวิญญาณของท่านยังตายอยู่ในความบาป พระองค์ทรงสำแดงพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน ซึ่งเป็นทางเดียวที่ท่านจะกลับไปหาพระเจ้าได้

ท่านบังเกิดใหม่ในพระวิญญาณแล้ว เมื่อท่านได้อธิษฐานรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน ท่านได้รับมรดกทางจิตวิญญาณแห่งพระเจ้า และเริ่มที่จะเข้าส่วนกับพระองค์ในขณะนั้น ท่านมีชีวิตอยู่ในพระวิญญาณแห่งความจริงและได้รับชีวิตใหม่อย่างแท้จริง

อาณาจักรของวิญญาณและสวรรค์ใหม่ที่มองไม่เห็นนี้ ไม่ได้เป็นสิ่งธรรมดาของโลก แต่เป็นอาณาจักรที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงให้แก่ผู้ที่บังเกิดใหม่ในพระเจ้าเท่านั้น ครั้งหนึ่งพระเยซูได้ตรัสกับชายเคร่งศาสนาผู้หนึ่ง ดังนี้

“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ชายผู้นั้นทูลพระองค์ว่า “คนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้ จะเข้าในครรภ์มารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือ”

พระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า ท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่

ลมใคร่จะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้น และท่านได้ยินเสียงลมนั้น แต่ท่านไม่รู้วาลมมาจากไหน และไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคน”

ถึงแม้ในทุกวันนี้โลกเต็มไปด้วยคนที่เคร่งศาสนา แต่ไม่เข้าใจความจริงทางฝ่ายวิญญาณ เขาเหล่านั้นไม่สามารถเห็น และไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีต่างๆ และการกระทำดีต่างๆ ไร้ประโยชน์และสูญเปล่า พวกเขาต้องบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณของพระเจ้า โดยการรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระเจ้าของเขา

โปรดจำไว้เสมอในสิ่งที่พระเยซูกล่าวเกี่ยวกับพระองค์เองว่า

“เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา” พระเยซูเป็นทางเดียวเท่านั้นที่ไปสู่พระเจ้า

ผู้คนที่เคร่งศาสนาจะไม่เข้าใจท่าน และจะไม่เข้าใจชีวิตใหม่ของท่านซึ่งท่านก็ไม่ควรคาดหวังให้เขาเข้าใจ เพราะในพระคัมภีร์กล่าวว่า:

แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณ แต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณวิจยสังสารพัดได้แต่ไม่มีผู้ใดจะวิจยใจคนนั้นได้ เพราะว่าใครเล่ารู้จักพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้ แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์

ด้วยเหตุนี้ ท่านอย่าคาดหวังว่าผู้ที่ไม่ได้บังเกิดใหม่จากพระวิญญาณของพระเจ้าโดยรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระเจ้าของเขานั้น จะคิดอย่างที่ท่านคิดหรือจะตั้งมั่นอย่างเดียวกับท่าน หรือปฏิบัติตนอย่างเดียวกับท่าน การดำเนินชีวิต และความคิดของท่าน บางทีอาจดูเหมือนเป็นสิ่งโง่เขลาสำหรับพวกเขาก็ได้

อีกประการหนึ่ง อย่ามอมตัวของท่านให้อยู่ภายใต้ความคิด รูปแบบชีวิต และการตัดสินใจต่างๆของพวกเขา ในขณะที่ท่านมีใจของพระคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยท่านทุกสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตใหม่ตามแบบของพระเจ้า

ดังที่พระเยซูได้ตรัสไว้ว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำท่านไปสู่ความจริงทั้งหมด” และยังมีเขียนไว้ว่า “พระดำริของพระเจ้านี้ไม่มีใครหยั่งรู้ได้ เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้น” และ “เราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา”

ผู้ที่เชื่อทั้งหลายได้ถูกวางหลักการโดยพระคำของพระเจ้าให้เชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงสอนความจริงแก่เขา ไม่ใช่คนอื่น ๆ “ข้าพเจ้าได้เขียนข้อความนี้ถึงท่าน กล่าวถึงคนเหล่านั้นที่หลอกลวงท่าน และผ่านท่านทั้งหลาย การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่าน และไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลาย เพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่ง เป็นความจริงและไม่ใช่ว่าความเท็จ การเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านจงตั้งมั่นอยู่กับพระองค์อย่างนั้น”

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนเราถึงความจริงเสมอ จะทรงช่วยเราในการพิจารณาระหว่างความจริงและการมุสาของซาตานซึ่งเป็นศัตรูของเรา ท่านต้องตั้งมั่นอยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยความเข้าใจของท่านเอง และไม่ใช่ผู้อื่นที่ไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้า

พระวิญญานบริสุทธิทรงดลใจในการเขียนพระคำของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์ และพระองค์ทรงรู้ถึงพระดำริของพระเจ้า พระองค์จะทรงนำความคิดของเราไปสู่ความจริง หากท่านรู้จักและวางใจในพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจในการทรงนำและชี้ทางชีวิตของท่านเหมือนกับที่เราวางใจในพระเยซูเรื่องชีวิตนิรันดร์

ในแต่ละวันเราต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับพระวิญญานบริสุทธิ ซึ่งไม่ใช่ด้วยสติปัญญา อารมณ์ หรือการสัมผัสทางกาย แต่ต้องใช้การสื่อสารกับพระวิญญานของพระเจ้าในขณะที่เราอ่าน เรียน หรือตั้งสมาธิในพระคำของพระเจ้า ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสัมพันธ์กับพระวิญญานบริสุทธิ

โปรดจำไว้ว่า ศัตรูของท่านหรือซาตานนั้นคือผู้หลอกลวง และบ่อยครั้งสำแดงตนเลียนแบบมันทำให้การมูสาของมันเป็นเหมือนความจริง มีทางเดียวเท่านั้นที่จะรู้ว่านั่นเป็นการมูสาก็คือ การรู้ความจริงจากพระคำของพระเจ้า ซึ่งเป็นความจริงที่พระวิญญานบริสุทธิสำแดงแก่ท่าน เราก็สามารถรู้ถึงการมูसानั้นได้โดยเปรียบเทียบกับความจริง

เหตุฉะนั้น พระคำของพระเจ้าจึงสำคัญมาก เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าตรัสกับเราโดยพระวิญญานของพระองค์ พระวิญญานบริสุทธินำสิ่งที่ เป็นของพระคริสต์มาสำแดงให้เรารู้ และทั้งหมดที่พระเจ้ามีนั้นเป็นของพระเยซู ดังนั้นเมื่อพระวิญญานบริสุทธ์ตรัสกับจิตวิญญานของเรา พระองค์ตรัสพระดำริของพระเจ้าซึ่งตรงกับพระคำในพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง พระคำของพระองค์ที่เขียนขึ้นและพระคำที่ตรัสกับเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน

ถ้าเราคิดว่าพระวิญญานบริสุทธ์ชี้หน้าเราไปในทางหนึ่งทางใดที่ตรงกันข้ามกับพระคำที่เขียนไว้ เราก็รู้ว่านั่นไม่ใช่พระเจ้าทรงนำ อาจจะเป็นมารที่พยายามทำให้เราหลงผิด หรืออาจจะเป็นความคิดตามธรรมชาติ ความรู้สึก หรือความปรารถนาของเราที่ต้องการอย่างนั้น

พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “เพราะว่าพระวณะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพละนาภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแห่งทะเลลึกและจิตและวิญญาน ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย”

พระวณะของพระเจ้าเป็นเกราะป้องกันภัยให้เราในทุกสถานการณ์ เป็นโคมสำหรับเท้าของเราและเป็นความสว่างแก่มรรคาของเรา พระวณะของพระเจ้าจะเปิดเผยให้เรารู้และยืนยันพระประสงค์ของพระองค์แก่เรา รวมทั้งความดี ความชื่นชอบ และน้ำพระทัยที่บริบูรณ์แก่ชีวิตของเรา พระวณะของพระองค์มีฤทธานุภาพที่จะแยกสิ่งที่เป็นวิญญานออกจากสิ่งที่ เป็นธรรมชาติในจิตใจ ความคิด อารมณ์ และความปรารถนาของเรา

อย่างไรก็ตาม ชีวิตของเราในแต่ละวันจะได้รับแนวทางและการทรงนำของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราต้องมอบความประสงค์ของเราให้เป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้าอย่างสุดใจ ท่านต้องปรารถนาในสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาเพื่อท่าน และเหตุผลในสิ่งที่เราปรารถนานั้นจะต้องเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่พระองค์ปรารถนาเพื่อท่าน จากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงติดต่อกับเราและกระทำให้สิ่งดีของพระเจ้า ความบริสุทธิ์ และน้ำพระทัยที่ชื่นชอบให้เป็นผลสำเร็จในชีวิตของเรา

ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาไปกว่าการมีชีวิตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อท่าน การมีชีวิตเป็นหนึ่งในเดียวกับพระเจ้าผู้สร้างของท่านและพระเจ้าผู้ไถ่คือ สันติสุขและความรื่นเริงยินดีอย่างสูงสุดที่ท่านจะมีได้ และนี่คือความปรารถนาของพระเจ้าเพื่อท่าน トラบใดที่ท่านติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกขณะฉับใด ท่านจะสามารถสัมผัสการปรากฏของพระเจ้าและสันติสุขในชีวิตของท่าน ดังเช่นบิดามิเตอร์นั้น

พระคัมภีร์ยังมีเขียนไว้อีกว่า “เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็บึกใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งที่ เป็นของพระวิญญาณ ด้วยว่าซึ่งบึกใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตาย และซึ่งบึกใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใด ผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า”

เราต้องตั้งความคิดและจิตใจของเราให้อยู่ในสิ่งที่พระวิญญาณปรารถนา ต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาครอบครองและควบคุมความคิดจิตใจของเรา จากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำเราในทุกๆ สิ่ง เราไม่สามารถออกคำสั่งให้กับพระเจ้าในเรื่องพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเรา เราต้องกำจัดแผนการและความคิดที่เราวางไว้ล่วงหน้า และมอบความคิดจิตใจของเราให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์

ขั้นต่อไปคือ การพร้อมที่จะเชื่อฟัง พระเจ้าจะไม่ทรงนำและประทานความสว่างให้แก่เรา นอกเสียจากว่าเราจะเต็มใจปฏิบัติตาม การไม่ปฏิบัติตามนั้น คือการไม่เชื่อฟังพระเจ้า เราต้องปรารถนาด้วยสุดใจที่จะเรียนรู้ว่าพระทัยของพระเจ้า และมุ่งหมายที่จะปฏิบัติตามด้วยความเชื่อฟัง ไม่ว่าน้ำพระทัยจะเป็นอะไรก็ตาม

ถ้าเรากลายเป็นคนช่างเลือกที่จะเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะทรงเปิดเผยแก่เรา นั้นเราก็จะเป็นผู้ถ่วงหรือแม้กระทั่งสูญเสียความสามารถในการได้ยินพระสุรเสียง และการสัมผัสถึงการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้เกิดผลดีต่อเราและเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า เราต้องพร้อมที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามการทรงนำและแนวทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆ สิ่ง ซึ่งเป็นการแสดงถึงความไว้วางใจในพระบิดาบนสวรรค์อย่างสิ้นเชิงโดยปราศจากคำถามใดๆ

นอกเหนือจากนี้ เราต้องวางใจในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราต้องเชื่อว่า พระองค์ทรงอยู่กับเรา และทรงนำเรา เราต้องอิงแอบในอ้อมแขนของพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ และเข้าเฝ้าพระพักตร์ของพระองค์คาดหวังว่า พระองค์ทรงเป็นความจริงต่อท่านอย่างสิ้นเชิง พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างนี้

“จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้ พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น” และยังเขียนไว้ อีกว่า “เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ ซึ่งหยั่งรากของมันออกไปข้างลำน้ำ เมื่อแดด ส่องมาถึงก็ไม่กลัว เพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอ และไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้ง เพราะมันไม่หยุดที่จะออกผล”

เราไม่จำเป็นต้องกังวลว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำเราไปในทางที่ไม่ดี เพราะ พระองค์ทรงมีแต่สิ่งดีที่สุดในนั้น พระองค์ทรงรู้พระทัยของพระเจ้า ทรงรู้ถึงการสิ้นสุด ของจุดเริ่มต้น และพระองค์ไม่เคยผิดพลาด ให้เราเรียนรู้ที่จะวางใจในพระองค์อย่างสุดใจ การวางใจและการเชื่อถือนี้ไม่ได้มีขึ้นในทันทีทันใด เราต้องเรียนรู้ที่จะวางใจครั้งแล้ว ครั้งเล่า พระเจ้าทรงเข้าใจและอดทนต่อเราเสมอ

ในการเดินไปกับพระเจ้าเราอาจจะสะดุดบ้างเป็นบางครั้งคราว แต่พระองค์จะไม่ให้เรา ต้องล้มลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงรู้ว่า เราต้องการที่จะรู้น้ำพระทัยของพระองค์ ทางของพระองค์ ต้องการติดตามพระองค์ และนำพระสิริมาสู่พระนามของพระองค์ พระเจ้าจะทรงช่วยให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราเองเพื่อที่เราจะได้ยินพระสุรเสียง และการทรงนำของพระองค์ในอนาคต

เราเริ่มต้นตั้งทวารในชีวิตฝ่ายวิญญาณซึ่งเหมือนกับชีวิตทางร่างกายที่ต้องใช้เวลาพอสมควร ในการหัดคลาน จนถึงการยืนและเดิน เช่นเดียวกันกับการดำเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณ ซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเป็นปกติ

การดำเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณ คือการดำเนินชีวิตซึ่งนำไปสู่ความชอบพระทัยของพระเจ้า เราผู้ซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ต้องการมีชีวิตที่นำพระสิริมาสู่พระบิดาในสวรรค์ของเรา และยังเป็นการแสดงชีวิตของพระเยซูคริสต์ต่อผู้อื่นซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิต ตามพระวิญญาณ

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองความต้องการของ เนื้อหนัง” “เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนิน ชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย และทรงประทานพระองค์เอง เพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า”

เราไม่ได้ดำเนินชีวิตเหมือนที่เราเคยเป็นทาสของบาปและมารอีกต่อไป พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “เพื่อเสรีภาพนั้นเอง พระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย”

เราเคยเป็นทาสของบาปแต่ขณะนี้เราได้เป็นอิสระเพื่อจะมีชีวิตอยู่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตตั้งพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตอย่างพระเยซู จะให้พลังและความสามารถแก่เราในการดำเนินชีวิต

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้อาเนื้องานกับความมอยาก และต้นหาของเนื้องานจริงไว้ที่กางเขนแล้ว ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย” เราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาของเนื้องานอีกต่อไป พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงชี้ทางถึงการดำรงชีวิตตามอย่างพระเยซู ตราบใดที่เราฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์

การดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและการก้าวไปกับพระวิญญาณ ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจที่จะปฏิบัติในแต่ละวัน พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้เรามีชีวิตเหมือนอย่างพระเยซู ชีวิตของพระเยซู คือชีวิตของความรัก พระเจ้าคือความรัก และไม่มีคำใดที่สามารถอธิบายชีวิตของพระเยซูคริสต์ได้ดีไปกว่าคำว่า ความรัก

พระเยซูคริสต์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก ในทำนองเดียวกันเราต้องดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า ในขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำและให้กำลังแก่เรา

กฎเกณฑ์ของพระเจ้าทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือ พระเยซู “และพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิด และด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” และ “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน”

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน” พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานผลของความรักในชีวิตของท่าน หากท่านยินยอมและเชื่อฟังพระองค์

“ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง ความรักไม่มีวันสูญสิ้น”

ความรักของพระเจ้าถูกประทับอยู่ในหัวใจของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงสามารถรักพระเจ้าอย่างเทิดทูนและรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเอง ในอีกทางหนึ่ง คือเรา เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆ สิ่งและใคร่ครวญว่าพระเยซูจะทรงปฏิบัติอย่างไรใน เหตุการณ์นั้นๆ แล้วเราจึงกระทำตามโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ของเราเอง

เกี่ยวกับผู้อื่น อะไรก็ตามที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นทำต่อท่านในแต่ละเหตุการณ์ นั่นคือสิ่งที่ ท่านควรทำต่อผู้อื่นด้วย ท่านปฏิบัติต่อตนเองอย่างไร ท่านก็ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างนั้น

ท่านไม่ควรคิดเห็นแก่ตัวท่านเองอีกต่อไป เพราะพระคริสต์ได้ประทานในสิ่งที่ท่านขาดใน ชีวิตของท่านอย่างสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้ท่านควรให้พระเจ้ามาเป็นสิ่งแรกในทุกๆ อย่าง และคำนึงถึงผู้อื่นก่อนตัวท่านเอง ให้เรามาอ่านคำหนุนใจและตรัสกรอง เชื่อฟังพระวจนะ ของพระเจ้าดังต่อไปนี้

เหตุฉะนั้นถ้าชีวิตในพระคริสต์อำนวยความสะดวกให้เราใจประการใด ถ้ามีการหนุนใจประการใดใน ความรัก ถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณ ถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจ ประการใด ก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ด้วยการมีความคิด อย่างเดียวกัน และมีความรักอย่างเดียวกัน มีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกัน

อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แต่จงมีใจถ่อมถ้อยว่าคนอื่นดีกว่าตน อย่าให้ต่างคน ต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย ท่านจงมี ใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์

ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และเมื่อทรงปรากฏ พระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน

เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้ง ปวงให้แก่พระองค์ เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ได้แผ่นดินโลก จะคุกเข่าลงกราบพระเยซู และเพื่อทุกสิ่งจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้า

อ่านและเชื่อฟังพระคำของพระเยซูดังต่อไปนี้ แล้วท่านจะได้รับพระพร

“แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่า จงรักศัตรูของท่าน จงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่แช่งด่าท่าน

และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั้น ท่านได้ถูกประทับตรา หมายถึงท่านไว้เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอด จงให้ใจขมขื่น ใจขัดเคือง ใจโกรธ การทะเลาะเถียงกัน และการพูดเสียตีสี่ กับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิด และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้อภัยแก่ท่านในพระคริสต์นั้น

เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก และจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักท่านและเราทั้งหลาย และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า

แต่การเอ่ยถึงการล่วงประเวณี การลามกต่างๆและการละโมภ อย่าให้มีขึ้นในพวกท่านเลย จะได้สมกับที่ท่านเป็นธรรมิกชน ทั้งอย่าพูดหยาบคาย พูดเล่นไม่เป็นเรื่อง และพูดตลกหยาบโลนเกเร ซึ่งเป็นการไม่สมควรแต่ให้ขอบพระคุณดีกว่า

ท่านจงรู้ว่า คนล่วงประเวณี คนทุศีล คนละโมภ (ที่เป็นเหมือนคนที่นับถือรูปเคารพ) จะมีส่วนในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้าเป็นมรดกก็หาไม่ได้ อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคำพูดที่เหลวไหล เพราะการกระทำเหล่านั้นเองพระเจ้าจะทรงลงพระอาญาแก่ผู้ที่ไม่เชื่อฟัง เหตุฉะนั้นท่านอย่าคบหาสมาคมกับคนเหล่านั้นเลย

เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง (ด้วยว่าผลของความสว่างนั้นคือ ความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้น) ท่านจงพิสูจน์ดูว่า ทำประการใดจึงจะเป็นที่ขอบพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าเข้าส่วนกับกิจการของความมืดอันไร้ผล แต่จงเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่า

ในบทนี้ท่านได้เริ่มเรียนรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ใด และจะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระองค์ได้อย่างไร ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริง ในบทต่อไปท่านจะได้เรียนรู้งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่าน ก่อนที่ท่านจะอธิษฐานโปรดอ่านพระดำรัสของพระเยซูคริสต์ดังต่อไปนี้

“เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็กพบ และทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา มีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดา ถ้าบุตรขอปลาจะเอามาให้เขาแทนหรือ หรือถ้าขอไข่จะเอามาแมงป่องให้เขาหรือ เพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ซึ่งขอต่อพระองค์”

คำอธิษฐานต่อไปนี้จะสามารถช่วยให้ความสัมพันธ์ของท่านกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เติบโตขึ้น
 ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์

ข้าพเจ้าขอบพระคุณที่ทรงนำข้าพเจ้ามาสู่พระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทรงโปรด
 ประทานของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์แก่ข้าพเจ้าผ่านทาง การเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณของข้าพเจ้า
 ขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาในการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ และใน
 ขณะนี้ข้าพเจ้าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสถิตอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า แนะนำ ชี้ทาง
 ควบคุมชีวิตของข้าพเจ้าในทุกๆด้าน โปรดสำแดงพระเยซูแก่ข้าพเจ้าและนำชีวิตของ
 ข้าพเจ้าให้อยู่เพื่อพระองค์

ขอบพระคุณที่ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอ ขอบพระคุณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์
 ทรงสถิตอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าแล้วในขณะนี้ และสำแดงพระเยซูที่เป็นจริงแก่ข้าพเจ้ามาก
 ขึ้นทุกที ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีความไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และไม่ทำให้พระ
 วิญญาณบริสุทธิ์ต้องเสียพระทัยในทางต่างๆ ขณะนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าพระองค์ทรงอยู่ใน
 ชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงนำ ชี้ทางแก่ข้าพเจ้าให้ไปสู่
 ความจริงทั้งหมด โปรดสำแดงพระเยซูในชีวิตของข้าพเจ้าและผ่านทางชีวิตของข้าพเจ้า
 ในแต่ละวัน

ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณแห่งความจริง ข้าพเจ้ามีน้ำใจอย่าง
 พระคริสต์ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าสามารถวินิจฉัยได้ว่าสิ่งใดคือความจริง และสิ่งใดคือความเท็จ
 ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าสามารถพิสูจน์วิญญาณได้ตลอดเวลาโดยพระวจนะของ
 พระเจ้าเพื่อที่จะได้รู้ว่าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้า หรือเป็นวิญญาณอื่นที่พยายามนำข้าพเจ้า
 ไปในทางที่ผิด ข้าพเจ้าต้องการที่จะรู้น้ำพระทัยของพระองค์เพื่อจะปฏิบัติตาม

ขอบพระคุณพระบิดาที่ความรักของพระองค์ได้ท่วมทับหัวใจของข้าพเจ้า โดยพระวิญญาณ
 บริสุทธิ์ ในขณะที่ข้าพเจ้าสามารถมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะรักพระองค์และผู้อื่นด้วย ข้าพเจ้ารู้ว่า
 ข้าพเจ้าสมบูรณ์แล้วในพระองค์ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงสามารถให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่ง
 และผู้อื่นมาก่อนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเลือกที่จะเปิดทางให้พระวิญญาณเข้ามา และปรารถนาที่จะเห็นผลของพระ
 วิญญาณปรากฏในชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อที่พระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญในข้าพเจ้า และ
 ผ่านทางข้าพเจ้า และผู้อื่นสามารถที่จะได้ผลนั้นจากชีวิตของข้าพเจ้าด้วย

ข้าพเจ้าต้องการให้พระองค์ใช้ชีวิตของข้าพเจ้า วางใจพระองค์ที่จะให้กำลัง และเปลี่ยน
 ข้าพเจ้าตามที่พระองค์ทรงเห็นสมควรเพื่อจะมารับใช้ของพระองค์ ข้าพเจ้ารักพระองค์
 พระเจ้าของข้าพเจ้า และขอบพระคุณที่ขณะนี้ข้าพเจ้าเป็นของพระองค์แล้ว

ข้าพเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์

อาเมน

ความสุขแท้ คือการมี หุ้นส่วนกับพระเจ้า

บทที่เจ็ด

ความสุขที่แท้จริงคือการเข้าหุ้นส่วนกับพระเจ้า การมีชีวิตที่มีหุ้นส่วนกับองค์พระผู้สร้าง เป็นรางวัลและประสบการณ์สูงสุดของชีวิต และนี่คือสิ่งที่เราได้ นำชีวิตไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดของการเป็นลูกของพระเจ้า

ไม่มีประสบการณ์ใดๆในชีวิตของเราที่จะสามารถเปรียบได้กับเวลาที่เรามีชีวิตร่วมหุ้นกับพระเจ้า การดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันที่เป็นไปตามแผนของพระเจ้า การมีส่วนร่วมในการสัมผัสกับชีวิตของผู้อื่น นำเราไปสู่ซึ่งความชื่นชมยินดีและความสุขที่แท้จริง

การดำเนินชีวิตที่อยู่นอกเหนือความสัมพันธ์และหุ้นส่วนกับพระเจ้า เป็นเหตุที่นำชีวิตของเราไปสู่ความว่างเปล่าและไร้จุดหมาย แต่เมื่อท่านรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และเกิดใหม่แล้ว ท่านได้มีชีวิตที่ร่วมหุ้นส่วนกับพระเจ้า และพร้อมที่จะมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติร่วมไปกับพระองค์โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เหล่าสาวกของพระองค์ได้ออกไปป่าวประกาศในทุกหนทุกแห่ง และพระองค์ได้ทำงานร่วมกับเขา พระคำของพระองค์ได้รับรองโดยการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น และขณะนี้พระองค์ต้องการที่จะทำงานร่วมกับท่าน

ความสุขแท้คือการมีหุ้นส่วนกับพระเจ้า...

ในบทที่แล้ว เราได้พูดถึงงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านในแง่หนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทางที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตส่วนตัวบนโลกนี้ อย่างมีชัยชนะเหนือความต้องการฝ่ายเนื้อหนังและมาร ในทุกชั่วขณะพระองค์ทรงนำชีวิตของท่าน ต่อไปนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียนของท่าน คือการดำเนินชีวิตเข้าหุ้นกับพระเจ้า โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

นั่นคือชีวิตที่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับพระองค์ พระเจ้าทรงทำงานในมนุษย์เพื่อให้ความประสงค์ของพระองค์สำเร็จบนโลก หากท่านจำได้ในบทที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้

“อาดัมและเอวามีชีวิตอย่างบรมสุข และครอบครองทุกสิ่งร่วมกับองค์พระผู้สร้าง พระเจ้าทรงให้เขามีอำนาจเหนือสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลก และอวยพรให้เขาได้มีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน พระเจ้าทรงให้เขาเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งให้เขาตั้งชื่อสัตว์ต่าง ๆ”

ขณะนี้พระเจ้าทรงเรียกเรา และมีพระประสงค์ที่เหนือกว่าในฐานะบุตรของพระองค์ เมื่อพระเยซูได้ทรงไถ่เราโดยการสิ้นพระชนม์แทนเรา และทรงนำเรากลับมาสู่พระองค์โดยพระโลหิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ เราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเราเองอีกต่อไป แต่เราได้ถูกเลือกไว้แล้วเพื่อพระประสงค์อันสูงส่งและบริสุทธิ์ในการช่วยผู้อื่นให้มารู้จักพระเยซูคริสต์ด้วยเช่นกัน

เรากระทำสิ่งนี้ได้โดยขอให้พระเจ้าทรงกระทำผ่านชีวิตของเรา ในทางเดียวกันกับที่พระองค์ทรงดำเนินชีวิตของพระองค์ผ่านทางพระเยซูเมื่อพระองค์ยังทรงอยู่บนโลก การประกาศพระเจ้าให้เป็นที่รู้จักแก่มวลมนุษยชาติเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติ มีทางเดียวที่จะทำให้สำเร็จได้ก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกัน ที่ทำงานผ่านทางพระเยซูคริสต์นั้น ขณะนี้ต้องการที่จะทำงานผ่านทางท่านและข้าพเจ้า เพื่อที่จะสำแดงพระเยซูแก่มนุษย์ในทุกหนทุกแห่ง

เมื่อพระเยซูเสด็จกลับไปหาพระบิดาในสวรรค์ พระองค์ทรงส่งสาวกของพระองค์ ซึ่งรวมทั้งท่านและตัวข้าพเจ้าในเวลานี้ให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระองค์ แก่ประชาชาติทั้งหลายในทุกหนทุกแห่งเพื่อพวกเขาจะได้ยิน เชื่อ และยอมรับพระองค์ แล้วรอดได้ดังเช่นเราทั้งหลาย

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ จะถูกละทิ้งอย่างไรก็ได้ และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์อย่างไรก็ได้ และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรก็ได้”

ท่านเป็นส่วนสำคัญสำหรับแผนการของพระเจ้าที่จะประกาศพระเยซูให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้อื่น พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูให้คนอื่นโดยการเข้าหูนกับท่าน เพราะท่านรอดแล้วและได้รู้จักกับพระเยซูแล้ว จุดมุ่งหมายในชีวิตของท่านก็คือ การทำให้พระเยซูเป็นที่รู้จักแก่ผู้อื่นโดยการบอกเรื่องพระองค์แก่เขา

มันอาจจะไม่เป็นการถูกต้องที่ท่านได้รับพระพรทั้งหลายจากพระเจ้า และไม่แบ่งปันแก่ผู้อื่นที่ท่านได้รู้จัก พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของทุกคน เหตุฉะนั้นทุกคนจำเป็นต้องรู้ข่าวประเสริฐนี้ ท่านไม่สมควรให้ใครๆ ต้องตายในบาปของเขาและตกนรกชั่ววันนิรันดร์โดยไม่มีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐเช่นเดียวกับท่าน

การแสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถกระทำต่อคนอื่นได้ก็คือ การบอกเขาในเรื่องข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูเพื่อที่เขาทั้งหลายจะได้เชื่อ ยอมรับและออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะรอดได้ แต่พวกเขาไม่สามารถร้องออกพระนามพระเยซูได้ถ้าพวกเขาไม่ได้ยินว่า พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ในที่ของเขาเพื่อเป็นค่าไถ่บาปของเขาทั้งหลาย พระองค์เท่านั้นทรงเป็นผู้เดียวและเป็นทางเดียวที่จะนำเขากลับไปหาพระเจ้าผู้สร้างได้

เหตุผลหลักของพระเจ้าที่ยังคงให้ท่านอยู่บนโลกนี้หลังจากรับเชื่อแล้ว และไม่นำท่านไปอยู่บนสวรรค์ในขณะนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านเป็นสื่อนำให้คนอื่นรู้จักพระเยซู พระเจ้าทรงใช้ผู้เชื่อคนหนึ่งเพื่อนำข่าวประเสริฐมาให้ท่าน และทรงต้องการใช้ท่านทำอย่างเดียวกันเพื่อผู้อื่นจะได้รู้จักข่าวประเสริฐนี้ด้วย

ให้เราศึกษาพระคำของพระเจ้างดต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านรู้จักเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าในการนำผู้อื่นเข้ามาหาพระองค์ผ่านทางท่าน

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้ว สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรา มีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์ มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขา และทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศ ฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเรา เราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

พระเจ้าเหล่านั้นได้เตือนให้เราระลึกว่า เราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วในพระคริสต์ ชีวิตเก่าของเราได้สูญสิ้นไปแล้ว ท่านมีชีวิตที่ใหม่เอี่ยม ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้า พระองค์ทรงให้ท่านคืนดีกันกับพระองค์ พระเจ้าไม่เพียงแต่นำท่านกลับมาหาพระองค์เท่านั้น แต่พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนท่าน เพื่อท่านจะสามารถมีความสัมพันธ์และมีชีวิตอยู่ในหุ้นส่วนกับพระองค์

ไม่เพียงแต่พระเจ้าจะให้ท่านกลับคืนดีกันกับพระองค์เท่านั้น แต่ยังทรงมอบงานของการกลับคืนดีกันกับพระเจ้าแก่ท่าน และรวมทั้งผู้ที่เชื่อในพระเจ้าทุกคน นี่คือการรับใช้ที่ท่านสามารถแสดงแก่ผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของเขาในนามของพระเยซูคริสต์ และเพื่อพระสิริของพระองค์

ขณะนี้ท่านเป็นทูตของพระคริสต์ ตัวแทนของพระเจ้า ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษและอำนาจที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่ท่าน ท่านเป็นผู้นำข่าวของความหวัง สันติสุข แก่ผู้ที่ยังหลงทางอยู่ และแก้วิญญูณของผู้ที่กำลังจะตาย ในทุกหนแห่งที่ท่านไป ท่านเป็นทูตของพระคริสต์ ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการ ที่จะทำพันธกิจเรื่องการกลับคืนดีกันกับพระเจ้าให้สำเร็จ ท่านสามารถไปในพระนามของพระเยซูคริสต์ และคาดหมายว่าพระเจ้าได้ทำงานผ่านทางท่านอย่างอัศจรรย์ ในการกระทำให้พระเยซูเป็นที่รู้จักแก่ผู้อื่น สิทธิอำนาจของพระองค์ได้เป็นของท่านแล้ว

พระองค์ไม่เพียงแต่มอบงานพันธกิจการคืนดีกันกับพระเจ้าแก่ท่าน แต่พระองค์ยังทรงมอบข่าวสารของการคืนดีกันกับพระเจ้าแก่ท่านด้วย **“คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์ มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขา”** เนื้อความนี้คือสิ่งที่ท่านจะบอกแก่ผู้อื่นเพื่อที่พวกเขาจะได้ยินถึงความดีของพระเจ้า และของขวิญญูแห่งพระบุตรพระเยซูคริสต์ที่ประทานแก่พวกเขา พวกเขาจะได้ยินข่าวประเสริฐและรู้ว่าพวกเขาสามารถกลับคืนดีกันกับพระเจ้าผู้สร้างของเขาเมื่อเขาได้ยิน

คนส่วนใหญ่รู้เกี่ยวกับบาปของตนและพวกเขาวิงหนีพระเจ้าเพราะว่าบาปนั้น พวกเขายังไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าทรงให้เขากลับคืนดีกันกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และพระองค์มิได้ถือโทษในความผิดของเขาอีกต่อไป หากพวกเขาได้ยินถึงข่าวอันมหัศจรรย์นี้ พวกเขาจะต้องการกลับมาหาพระเจ้า และนำเขามาสู่ฐานะแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้า

แต่พวกเขาจำเป็นต้องได้ยินก่อน และพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านให้เป็นผู้บอกเขาเกี่ยวกับข่าวประเสริฐแห่งพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในที่ของเขา และเจ็บปวดทรมานแทนเขาเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดทรมาน พวกเขาจำเป็นต้องได้ยินจากท่านเกี่ยวกับพระโลหิตอันบริสุทธิ์ที่พระเยซูได้อุทิศเพื่อจ่ายค่าไถ่บาปของพวกเขา และเพื่อซื้อพวกเขา กลับมาจากการเป็นทาสของบาป พวกเขาไม่สามารถเชื่อในใครคนหนึ่งซึ่งพวกเขาไม่เคยได้ยิน

พวกเขาต้องได้ยินจากท่านว่า “พระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์ มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขา”

พวกเขาต้องได้ยินจากท่านว่า “พระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์”

พวกเขาต้องได้ยินจากท่านว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงได้ให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น”

พวกเขาต้องได้ยินจากท่านว่า “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

พวกเขาต้องได้ยินจากท่านว่า “ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมีใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”

พวกเขาต้องได้ยินจากท่านว่า “ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต”

พวกเขาต้องได้ยินจากท่านว่า “ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชুবพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด”

พวกเขาต้องได้ยินจากท่านว่า “เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด”

พวกเขาต้องได้ยินจากท่านว่า “บรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์(พระเยซู) ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า ซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่มีได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกาม หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า”

โปรดจำไว้ว่า “ความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะ การประกาศพระคริสต์” ฉะนั้นท่านต้องประกาศความจริงเรื่องพระวาระของพระเจ้าแก่ผู้ที่ท่านได้พบปะในแต่ละวัน เมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระเยซูเป็นอย่างไร และได้ทรงกระทำสิ่งใดแก่พวกเขาบ้าง พวกเขาจะสามารถวิ่งเข้าหาพระเจ้าเพื่อจะได้มาซึ่งของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ แทนที่จะวิ่งหนีและหลบซ่อนจากพระองค์ เพราะบาปของพวกเขาและการถูกล้อลงจากมาร

พระเจ้าทรงกระทำต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค อะไรก็ตามที่พระองค์ทรงกระทำแก่ท่าน พระองค์ทรงปรารถนาที่จะกระทำแก่ผู้อื่นผ่านทางท่านด้วย เหตุผลหลักของพระเจ้าที่让您ท่านอยู่บนโลกนี้หลังจากช่วยให้ท่านรอดแล้วก็เพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าร่วมงานกับพระองค์ ในการแบ่งปันข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูแก่ผู้อื่น ผู้ซึ่งท่านได้ติดต่อกับ “ท่านทั้งหลาย ได้รับเปล่าๆ จงให้เปล่าๆ”

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา พระบิดา ผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความสุขทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยาก ทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ด้วยความสุขใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า”

ความเมตตา กรุณา สันติสุข การชูใจ และการให้อภัยโทษที่ท่านได้รับจากพระเจ้า คือสิ่ง ที่ท่านต้องแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น นี่คือการและจุดมุ่งหมายของพระเจ้าในชีวิตของท่าน แบ่งปันทั้งหมดนี้ให้แก่ผู้อื่นในสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานแก่ท่าน ความสุขที่แท้จริงจะปรากฏ อย่างเด่นชัดในชีวิตของท่าน เมื่อท่านเป็นเครื่องมือที่จะนำความสุขที่แท้จริงไปสู่ผู้อื่น

ในปฐมกาล “พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่เขาเหล่านั้นว่า จงมีลูกตกทวีมากขึ้น” และพระ เยชูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายมิได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่าน ทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจาก พระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน”

แผนการของพระเจ้าก็เพื่อบุตรของพระองค์จะได้รับพระพรและแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น พระเจ้า ต้องการมีพระชนม์อยู่ผ่านทางท่าน ทรงทำงานผ่านทางท่านเหมือนดังที่พระองค์ทรง ทำงานผ่านทางพระเยซู เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐที่เราเชื่อต่อผู้อื่น เขาเหล่านั้นก็จะ สามารถเชื่อและรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดของเขาด้วยเช่นกัน

พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่ง เราได้กระทำนั้นด้วย และเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไปถึงพระ บิดาของเรา สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะ ทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทำทั้งสิ้น”

พระเยซูตรัสอีกว่า “จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเอง ไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิท อยู่ในเรา เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิท อยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำการสิ่งใดไม่ได้เลย”

ฤทธิ์เดชอำนาจทั้งสิ้น ความรักและความกล้าที่เราต้องการ เรามีได้ก็จากพระวิมูถนาถ บริสุทธิ หากเราเข้าสนิทอยู่ในพระคริสต์ วางใจในพระวิมูถนาถบริสุทธิที่จะเสริมกำลังนั้น แก่เรา และดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์ผ่านทางเรา เราไม่สามารถที่จะทำพันธกิจที่ พระเยซูทรงกระทำได้ด้วยกำลังและอำนาจของเราเอง ปราศจากพระองค์เราไม่สามารถทำ อะไรได้เลย เราจำเป็นต้องเข้าสนิทอยู่ในพระองค์

ข้อหนึ่งในคำสั่งสุดท้ายที่พระเยซูทรงให้แก่เหล่าสาวกของพระองค์คือ

พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ ทุกคน ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้ว ผู้นั้นจะรอด แต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษ

มีคนที่ไหน หมายถึงเหล่าคนเหล่านั้นจะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือเขาจะขับมือออกในนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา แล้วเขาจะวางมือบนคนไข้ คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค”

ครั้นพระเยซูเจ้าตรัสสั่งเขาแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ให้ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับเบื้องขวา พระหัตถ์ของพระเจ้า พวกสาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบล พระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของเขาโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้น

ทำให้เราตื่นตื่นที่ได้อ่านถึงเรื่องพระเยซูออกคำสั่งให้เหล่าสาวกออกไปประกาศแก่ทุกๆ คน ในทุกหนทุกแห่ง และหลังจากนั้นพระองค์ทรงทำงานร่วมกับพวกเขาอย่างไรจากสวรรค์ เพื่อที่จะกระทำให้พระคำของพระองค์ตั้งมั่นคงอยู่ด้วยหมายสำคัญต่างๆ ในขณะที่พวกเขา ประกาศข่าวนั้น พระคำข้างล่างนี้จะช่วยให้ท่านเห็นถึงบทบาทหน้าที่ของพระวิมูถนาถ บริสุทธิในสิ่งเหล่านี้ และความสำคัญของพระองค์ที่มีต่อความสำเร็จของเราอย่างไร ใน ฐานะทูตของพระคริสต์

พระองค์ทรงกำชับเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระ บิดา คือพระองค์ตรัสว่า “ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั้นแหละ เพราะว่ายอห์นให้รับ บัพติศมาด้วยน้ำ แต่ไม่เข้าไม่นาน ท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิมูถนาถบริสุทธิ แต่ท่าน ทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิมูถนาถบริสุทธิจะเสด็จมาเหนือท่าน และ ท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และ จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไป ต่อหน้าต่อตาเขา”

สาวกรุ่นแรกของพระเยซูคริสต์ได้ออกไปปฏิบัติอย่างที่พระองค์ทรงสั่งพวกเขา พวกเขา คอยและอธิษฐาน พระเจ้าก็ทรงกระทำอย่างที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ ต่อไปนี้คือ เรื่องราวในพระวจนะของพระเจ้าที่สามารถเป็นหลักฐานได้

เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง จำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน ในทันใดนั้น มีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล่าสั่นก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น มีเปลวไฟสีฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสั้นทุกคน เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่น ๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด

มีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วได้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาจึงพากันมาและงงงนสนเท่ห์ เพราะต่างคนต่างได้ยินเขาพูดภาษาของตน

คนทั้งปวงจึงประหลาดและอัศจรรย์ใจพูดว่า “ดูนะ คนทั้งหลายที่พูดกันนั้นเป็นชาวกาลิลีทุกคนมิใช่หรือ เหตุไฉนเราทุกคนได้ยินเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา เช่น ชาวปารเธียและมีเดีย ชาวเอลามและคนที่อยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมีย และแคว้นยูเดีย และแคว้นคิปปาโดเซีย ในแคว้นปอนทัสและเอเชีย ในแคว้นฟรีเจีย แคว้นบิมีเลียและประเทศอียิปต์ ในแขวงเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซริน และคนมาจากกรุงโรม ทั้งพวกยิวกับคนเข้าจารีตยิว ชาวเกาะครีตและชาวอาระเบีย เราทั้งหลายต่างก็ได้ยินคนเหล่านั้นกล่าวถึงมหกิจของพระเจ้าตามภาษาของเราเอง”

ข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูได้ถูกประกาศแก่ผู้คนทั่วโลกโดยคนสามัญธรรมดา ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้กำลังแก่เขา และนี่เป็นข้อพระคำที่ได้บันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเป็นหลักฐานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอล ขอฟังคำของข้าพเจ้าคือ พระเยซูชื่อนานาชาเรี เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบโดยการอธิษฐาน การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่าง ๆ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยพระองค์นั้นท่ามกลางท่านทั้งหลาย ดั่งที่ท่านทราบอยู่แล้ว พระเยซูนี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าได้ทรงดำรินนอนล่วงหน้าไว้ก่อนท่านทั้งหลายได้ให้คนอธรรมจับพระองค์ไปตรึงที่กางเขนและประหารชีวิตเสีย พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนม์ ด้วยทรงกำจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสีย ความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้

พระเยซูนี้พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระชนม์แล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในข้อนี้ เหตุฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้า และครั้นพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา พระองค์ได้ทรงเทฤทธิ์เดชนี้ลงมาดั่งที่ท่านทั้งหลายได้ยินและเห็นแล้ว เหตุฉะนั้นให้หงศ์พันธูอิสราเอลทั้งปวงทราบแน่นอนว่า พระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขนนั้น ทรงตั้งขึ้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต

คนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกปลาบปลื้มใจจึงกล่าวแก่เปโตรและอัครทูตอื่นๆว่า “พี่น้องเอ๋ย เราจะทำอย่างไรดี” ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยว่าพระสัญญาที่นิตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วย และแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกล คือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์”

เปโตรจึงกล่าวอีกหลายคำเป็นพยานและได้เตือนสติเขาว่า “จงเอาตัวรอดจากชาติพันธุ์ที่คดโกงนี้เถิด” คนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรก็รับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณสามพันคน

เขาทั้งหลายได้ชะมกเข้มนั้ฟังคำสอนของอัครทูต และร่วมสามัคคีธรรม ทั้งชะมกเข้มนั้ในการหักขมมั้งและการอธิษฐาน เขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคน และพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการ บรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกัน ณ ที่แห่งเดียว และทรัพย์สินของของเขาเหล่านั้น เขาเอามารวมกันเป็นของกลาง เขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการ เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขมมั้งตามบ้านของเขา ร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดี และใจกว้างขวางทุกวันเรื่อยไป ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกวันๆ

ท่านได้อ่านเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเริ่มต้นของคริสต์ศาสนา ประชาชนนับแสนๆ คนได้เชื่อในพระเยซูคริสต์รับบัพติศมาและเข้ามาในคริสตจักร (ท่านสามารถอ่านเรื่องราวของการรับบัพติศมาและคริสตจักรเพิ่มอีกในภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้) ชีวิตของคนเหล่านี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล หมายสำคัญ ฤทธิ์เดช และสิ่งอัศจรรย์ได้ถูกกระทำในพระนามของพระเยซู และทุกๆคนก็เต็มไปด้วยความเกรงกลัว ขณะนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทรงทำงานผ่านทางผู้ที่เชื่อทั้งหลายต่อไปดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงทำงานผ่านทางพระเยซู เมื่อพระองค์ยังทรงอยู่ในโลกนี้และยังคงเกิดขึ้นทุกวันนี้

วันหนึ่งเปโตรกับยอห์นกำลังขึ้นไปจะเข้าบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานเป็นเวลาบ่ายสามโมง มีคนหนึ่งเป็นง่อยตั้งแต่คลอดออกมา ทุกวันคนเคยหามเขามาวางไว้ริมประตูพระวิหาร ซึ่งมีชื่อว่าประตูดามเพื่อให้ขอทานจากคนที่จะเข้าไปในพระวิหาร คนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอห์นจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทาน ฝ่ายเปโตรกับยอห์นฟังดูเขาบอกว่า “จงดูเราเถิด คนขอทานนั้นได้เข้มนั้ดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่าน เปโตรกล่าวว่า “เงินและทองเราไม่มี แต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่าน คือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ข้าวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด”

แล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพุ่งขึ้น ในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลัง เขาจึงกระโดดขึ้น ยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอห์น เดินเดินโลดสรรเสริญพระเจ้าไป คนทั้งปวงเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าจึงรู้ว่าเป็นคนนั้นซึ่งนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามแห่งพระวิหาร เขาจึงมีความประหลาดและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่คนนั้น เมื่อคนง่อยที่หายนั้นยังยึดเปโตรและยอห์นอยู่ ฟองคนก็วิ่งไปหาท่านที่เฉลียวของซาโลมอนด้วยความอัศจรรย์ใจยิ่งนัก

พอเปโตรแลเห็นก็กล่าวแก่คนเหล่านั้นว่า “ไฉนท่านทั้งหลายจึงพากันประหลาดใจด้วยเรื่องของคนนี้ เข้มันดูเราทำไมเล่า อย่างกับว่าเราทำให้คนนี้ได้โดยฤทธิ์เดชความชอบธรรมของเราเอง พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระเกียรติแด่พระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์ พระเยซูผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้มอบไว้แล้ว และได้ปฏิเสธต่อหน้าปีลาต เมื่อปีลาตตั้งใจจะปล่อยพระองค์ไป แต่ท่านทั้งหลายได้ปฏิเสธพระองค์ ซึ่งเป็นองค์บาริสมาและชอบธรรม และได้ขอให้เขาปล่อยผู้ฆ่าคนให้ท่านทั้งหลาย จึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตเสีย แต่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้พระองค์เป็นขึ้นมามีอีก เราเป็นพยานในเรื่องนี้

โดยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระนามนั้นจึงได้กระทำให้คนนี้ ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกำลังขึ้น คือความเชื่อซึ่งเป็นไปโดยพระองค์ ได้กระทำให้คนนี้หายเป็นปกติ ต่อหน้าท่านทั้งหลาย “พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าทราบที่ท่านทั้งหลายได้ทำกรณนั้น เพราะไม่รู้เรื่องราวอะไร ทั้งคณะผู้ครอบครองของท่านก็ทำเหมือนกันด้วย แต่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงประกาศไว้ล่วงหน้า โดยปากของผู้เผยพระวจนะทั้งหลายว่า พระคริสต์ของพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมาน พระองค์จึงทรงให้สำเร็จตามนั้น เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้า และเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้พระคริสต์ซึ่งกำหนดไว้แล้วนั้นมาเพื่อท่านทั้งหลาย คือพระเยซู”

ต่อมาเปโตรและยอห์นถูกจับโดยหัวหน้าปุโรหิตทั้งหลายในยุคนั้น แต่คนเป็นอันมากที่ได้ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อ จำนวนผู้คนจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณห้าพันคน จำนวนผู้ที่เชื่อได้เพิ่มขึ้นต่อไปท่ามกลางการกตัญญูและขมเหง

ครั้นรุ่งขึ้นพวกผู้ครอบครองได้นำเปโตรและยอห์นยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วถามว่า “ท่านทั้งสองได้ทำการนี้โดยฤทธิ์หรือในนามของผู้ใด” ขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็กล่าวแก่เขาว่า “ดูก่อน ท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลาย ถ้าท่านทั้งหลายจะถามข้าพเจ้าในวันนี้ถึงการกตัญญูซึ่งได้ทำแก่คนง่อยนี้ว่า เขาหายเป็นปกติ

โดยเหตุอันใดแล้วก็ได้ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนชาติอิสราเอลทราบเถิดว่า โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขน และซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คืนพระชนม์ โดยพระองค์นั้นแหละ ชายคนนีที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านจึงได้หายโรคเป็นปกติ

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้า” เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น และรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษา และเป็นคนสามัญก็ประหลาดใจ แล้วสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซู เมื่อเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคนั้นอยู่กับเปโตรและยอห์น เขาก็ไม่มีข้อคัดค้านที่จะพูดขึ้นได้

พวกปุโรหิตและผู้มีอำนาจได้ปล่อยผู้เชื่อไปในที่สุด และกำชับพวกเขาไม่ให้ออกพระนามของพระเยซูอีกต่อไป แต่เปโตรกับยอห์นได้กลับไปหาผู้เชื่อคนอื่นๆ และเข้าร่วมอธิษฐานกับพวกเขา

“บัดนี้พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการชู้ของเขา และโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้า ในเมื่อพระองค์ได้ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์คืออภิศักโรคให้หาย และได้โปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์บังเกิดขึ้นโดยพระนามแห่งพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิของพระองค์”

เมื่อเขาอธิษฐานแล้วที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้ทันใจ และคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กล่าวพระวาทะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ คนทั้งปวงที่เชื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่เป็นของตน แต่ทั้งหมดเป็นของกลาง

อัครทูตจึงประกอบด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่ง เป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว และพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคน เพราะในพวกศิษย์ไม่มีผู้ใดขัดสน ผู้ใดมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสีย และนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูต

พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันได้สำแดงพระเจ้า และฤทธิ์เดชของพระองค์ต่อโลกในขณะที่พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ในโลก และบัดนี้ทรงกระทำเช่นเดียวกันผ่านทางชีวิตของผู้เชื่อ หลังจากที่พระเยซูได้เสด็จไปสู่สวรรค์

พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และในเวลาวานนี้ และต่อไปเป็นนิกาล” และ “พระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย จะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่ด้วย” พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันนั้นผู้ทรงสถิตอยู่ในชีวิตของท่าน ต้องการที่จะสำแดงชีวิตของพระเยซูผ่านทางชีวิตท่านในวันนี้

ความกล้าหาญ ความรัก และอำนาจของผู้เชื่อ หรือคริสเตียนในสมัยเริ่มต้นนั้น ได้ถูกสนับสนุนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเราในวันนี้ เพื่อให้เราสามารถเป็นพยานดังที่พระองค์ต้องการให้เราเป็นในยุคสมัยของเรา ท่ามกลางครอบครัวของเรา เพื่อนๆของเรา และผู้คนที่เราได้พบปะในแต่ละวัน

“ความสุขที่แท้จริงคือการเข้าหุ้นส่วนกับพระเจ้า” เราเข้าหุ้นส่วนกับพระองค์และพระองค์ก็เข้าหุ้นส่วนกับเรา เท่าที่เราจะยอมให้พระองค์เข้ามาทำงานในชีวิตของเรา หรือผ่านทางชีวิตของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในขณะที่เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูแก่ผู้อื่น พระองค์จะทรงทำงานกับเรา เพื่อสำแดงว่าพระคำของพระองค์ยังทรงอยู่ด้วยหมายสำคัญที่ปรากฏตามมา

หากท่านยอมให้พระเจ้าทำงานตามพระประสงค์ของพระองค์ตลอดชีวิตของท่านแล้ว ท่านจะพบกับความชื่นชมยินดี และนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงมากมายอย่างที่ท่านไม่เคยพบมาก่อน แต่ความสุขที่แท้จริงนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับเกียรติยศที่ท่านจะได้รับในวันที่ท่านได้ไปสวรรค์กับพระเยซู ท่านจะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ และพระองค์ตรัสกับท่านโดยตรง

“ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีตร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด”

ท่านอาจจะอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อฆ่าเวลาของท่าน แต่บัดนี้ท่านกลับค้นพบว่า ยังมีอะไรมากมายในชีวิตที่ท่านไม่เคยคาดคิดว่าจะเป็นไปได้ ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ก็เพราะพระเยซูอย่าให้ออกาสนี้ต้องสูญเสียไป และอย่าให้ซาตานมาล่อลวงท่านอีกต่อไป

จงยึดเอาไว้ดังที่พระเจ้าทรงยึดท่านไว้ กระทำทุกสิ่งทีพระเจ้าทรงมีนั้นให้ปรากฏในชีวิตของท่านเหมือนอย่างทีพระองค์ต้องการให้ท่านเป็น ดำเนินชีวิตอย่างมีจุดหมายและเต็มภาคภูมิ โปรดเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะมาใกล้ท่าน

หลังจากที่ท่านอ่านภาคผนวกของหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านสามารถขอรับพระคัมภีร์โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใช้ศึกษาด้วยตนเอง หลังจากนั้นก็จงปฏิบัติตามอย่างที่ได้กล่าวไว้ นั่น และโปรดอ่านหนังสือนี้ทบทวนหลาย ๆ ครั้ง ท่านสามารถขอหนังสือเล่มนี้เพิ่มได้อีกโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้อื่นที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า โปรดจำไว้ว่า **“ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ จงให้เปล่าๆ”**

นี่คือคำอธิษฐานที่จะช่วยให้ท่านอุทิศตัวแต่พระเจ้า เพื่องานรับใช้และเข้าหุ้นส่วนกับพระองค์
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์

ข้าพเจ้าขอขอบคุณอย่างล้นเหลือที่ทรงประทานพระบุตรคือพระเยซู ให้มาสิ้นพระชนม์
แทนที่ของข้าพเจ้า เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้กลับมาหาพระองค์ และมาเป็นบุตรของพระองค์
ข้าพเจ้าตื่นต้นในความรักและการให้ออกาสต่อชีวิตของข้าพเจ้าในทุกๆทาง ขอขอบคุณที่ทรง
ดูแลข้าพเจ้าและประทานแก่ข้าพเจ้าอย่างบริบูรณ์

บัดนี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าที่พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดนั้น ไม่เพียงแต่เพื่อตัวข้าพเจ้าเอง
แต่พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้ารอดก็เพื่อที่พระองค์จะดำรงอยู่ในข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพื่อที่ผู้อื่นจะมีส่วนในความบริบูรณ์ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพเจ้าด้วย

ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า การเป็นทูตของพระคริสต์นั้น เป็นสิทธิพิเศษ และข้าพเจ้าขอรับการ
ทรงเรียกด้วยความถ่อมใจ และตระหนักว่าการที่ข้าพเจ้าจะสามารถรับผิดชอบหน้าที่นี้
ได้ก็เป็นเพราะฤทธิ์เดชของพระองค์เท่านั้น

เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์
สั่งสอนข้าพเจ้าในสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องรู้จากพระองค์ และเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เป็นบุคคลที่
พระองค์ทรงต้องการให้ข้าพเจ้าเป็น ข้าพเจ้าขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงโปรด
เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า เจิมข้าพเจ้า ควบคุมและให้กำลังใจข้าพเจ้า เพื่อที่พระเยซู
คริสต์จะได้รับการสรรเสริญในชีวิตของข้าพเจ้าและผ่านทางชีวิตของข้าพเจ้าในการออกไป
ประกาศพระองค์ต่อผู้อื่น

ขอบคุณพระเยซูที่ประทานบังเกิดมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าตามที่พระองค์ทรง
สัญญาไว้ ข้าพเจ้าขอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อในพระวจนะของพระองค์ และ
ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเจ้าได้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าให้รับใช้ผู้อื่นในพระนามพระเยซูคริสต์
และเมื่อข้าพเจ้าบอกแก่ผู้อื่นถึงข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์วางมือบนคนป่วย
และขับไล่วิญญาณชั่วในพระนามของพระเยซู พระเจ้าจะทรงทำงานกับข้าพเจ้า เพื่อ
พระคำของพระองค์จะตั้งอยู่และจะบังเกิดหมายสำคัญ

ข้าพเจ้าเชื่อว่าผลของพระวิญญาณจะปรากฏในชีวิตของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าดำเนินชีวิต
ฝ่ายวิญญาณ และเดินตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าจะรักพระเจ้าอย่าง
สิ้นสุดใจ และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวข้าพเจ้าเอง

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงโปรดใช้ชีวิตของข้าพเจ้าในทุกๆทาง ทุกเวลา และทุกหนทุกแห่ง
เท่าที่พระองค์ทรงปรารถนา สำแดงของประทานและชีวิตของพระเยซูผ่านทางชีวิตของ
ข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าฝ่าฝืนที่จะติดตามการทรงนำของพระองค์ และเป็นบุคคลที่พระองค์
ทรงเรียกให้ข้าพเจ้าเป็น

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ภาคผนวก

ในภาคผนวก มีหัวข้อที่จำเป็นต้องนำมาเสนอ เพื่อจะช่วยท่านในการดำเนินชีวิตคริสเตียน ให้ประสบผลสำเร็จ และเป็นทูตของพระคริสต์ในฐานะตัวแทนของพระเยซู

หัวข้อแรกที่จะเสนอแก่ท่านคือบัพติศมา โดยการอ้างอิงจากพระคัมภีร์ เมื่อใครก็ตามที่รับบัพติศมา คือการหย่อนตัวของผู้นับบัพติศมาลงใต้น้ำชั่วขณะหนึ่งและนำกลับขึ้นมาเหนือน้ำ นี่เป็นการกระทำที่แสดงออกถึงการเชื่อฟังของสาวกที่มีต่อคำสั่งของพระเยซู

พระเยซูตรัสสั่งพวกสาวกว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอด แต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษ”

พระเยซูเสด็จเข้ามาใกล้ แล้วตรัสกับเขาว่า “อุทยานภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค”

การรับบัพติศมา เป็นสิ่งที่คริสเตียนใหม่กระทำเพื่อประกาศและย้ำว่าเขาผู้นั้นได้เลือกที่จะรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด และพระเจ้าของเขาต่อสาธารณชน ดังที่เขาได้ปฏิบัติโดยวาจาและจิตวิญญาณแล้ว

ข้อความจากพระคัมภีร์ดังต่อไปนี้จะช่วยแสดงให้ท่านเห็นว่า การทำพิธีรับบัพติศมาเป็นสิ่งธรรมดาที่ปฏิบัติ หลังจากที่ได้รับเชื่อแล้ว

เปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระพรหาทานพระวิญญาณบริสุทธิ์” คนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรก็รับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณสามพันคน

แต่เมื่อฟิลิปได้ประกาศข่าวประเสริฐว่าด้วยแผ่นดินของพระเจ้า และพระนามแห่งพระเยซูคริสต์แล้ว คนทั้งหลายก็เชื่อ รับบัพติศมาทั้งชายและหญิง

ฝ่ายฟิลิปจึงเริ่มต้นเล่าตามพระคัมภีร์ข้อนั้น ชี้แจงถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซู ครั้นกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่ง ชันทีจึงบอกว่า “นี่แน่ะ มีน้ำ มีอะไรขัดข้องมิให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา” ฟิลิปจึงตอบว่า “ถ้าท่านเต็มใจเชื่อ ท่านก็รับได้” ชันทีจึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า” แล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถ และคนทั้งสองลงไปอาบน้ำทั้งฟิลิปกับชันที ฟิลิปก็ให้ท่านรับบัพติศมา

“ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ ที่ได้รับพระวิญญานบริสุทธิ์เหมือนเราโดยมิให้เขารับบัพติศมาด้วยน้ำได้” เปโตรจึงสั่งให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ และเขาทั้งหลายได้ขอให้เปโตรอยู่กับเขาสองสามวัน

ฝ่ายคริสตัสนายธรรมศาลา กับทั้งครวัเรียนของท่านได้เชื่อถือพระเจ้า และชาวโคริินธ์หลายคนเมื่อได้ฟังเปาโลแล้วก็ได้เชื่อถือและรับบัพติศมา

การทำพิธีรับบัพติศมาเป็นารแสดงออกทางหนึ่งของผู้ที่เชื่อ ในการแสดงตัวของเขาเองกับการสิ้นพระชนม์แทน การฝัง และคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

“ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมา เข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้น เข้าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน”

เหตุฉะนั้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพระคริสต์ในการรับบัพติศมา นี่เป็นทางที่ดีที่สุดที่จะประกาศชีวิตใหม่ในพระคริสต์ของท่านแก่ผู้อื่น ขอให้ท่านอธิษฐานให้พระเจ้าทรงนำท่านไปสู่ผู้เชื่อ ซึ่งท่านต้องการให้เขาทำพิธีรับบัพติศมาให้แก่ท่าน หรืออาจจะเป็นผู้ที่ให้หนังสือเล่มนี้แก่ท่านก็ได้

ข้อที่สองคือ การสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ การสามัคคีธรรมกับผู้รักพระเยซูและรักพระวาระของพระเจ้าจะช่วยให้ท่านได้รับการหนุนใจ และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านจะเป็นสิ่งที่ช่วยหนุนใจเขาด้วย

จากการที่ท่านได้อ่านบทที่เจ็ดของหนังสือเล่มนี้ ผู้เชื่อใหม่ได้มาพบกันทุกวัน เพื่อสนทนา อธิษฐาน ทานอาหารด้วยกัน ฟังและเรียนพระวจนะของพระเจ้า ร้องเพลงสรรเสริญ พระเจ้าด้วยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวัตถุ ด้านจิตวิญญาณ และออกไปประกาศ ข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูแก่ผู้อื่นในที่ยังไม่เคยมีใครได้ยินถึงเรื่องพระองค์

“ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้คน ทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกวันๆ”

“เพราะฉะนั้น เปโตรจึงถูกจำไว้ในคุก แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตร ด้วยใจร้อนรน”

พวกเขาจะมาพบกันเสมอโดยไม่จำกัดเวลาหรือสถานที่ เพราะการพบกันนั้นนำมาซึ่งการ หนุนใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเชื่อเข้มแข็งกว่าก็ สามารถช่วยเหลือผู้ที่ยังอ่อนแออยู่ และผู้ที่มีทรัพย์มากก็ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นที่ขาดแคลน

ในปัจจุบันนี้ สถานที่ที่ผู้เชื่อมาพบกันบ่อยครั้งเราเรียกว่าคริสตจักร แต่ในพระคัมภีร์สอน ว่าคริสตจักรคือ กลุ่มของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ คริสตจักรคือตัวบุคคลผู้เชื่อ ไม่ใช่อาคาร หรือสถานที่ใช้เป็นที่พบกัน

“พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้น พระองค์ทรงเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และ แผ่นดินโลก มิได้ทรงสถิตในปูชนียสถานซึ่งมีมนุษย์ได้กระทำไว้”

พระเยซูกล่าวว่า “ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยู่ ท่ามกลางเขาที่นั่น” พระวิญญานของพระเจ้าจะทรงอยู่กับท่านในทุกวิถีทาง เมื่อท่านมา รวมกันในนามของพระเยซูเพื่อสรรเสริญพระเจ้า เพื่อเสริมสร้างผู้อื่นให้เติบโตขึ้น เพื่อ หนุนใจซึ่งกันและกันในการเดินไปกับพระเจ้า

สิ่งสำคัญข้อที่สามคือ ท่านต้องตระหนักว่าท่านคือวิหารของพระเจ้า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ ในท่านโดยพระวิญญาน พระองค์ทรงรักและเป็นพระเจ้าส่วนตัวของท่าน ขอให้ท่านไวต่อการ สัมผัสของพระวิญญานของพระเจ้าที่สถิตอยู่ในท่าน ไม่ใช่เฉพาะเมื่อเวลาท่านอยู่คนเดียว แต่รวมทั้งเวลาที่ท่านพบกับผู้เชื่อคนอื่นๆด้วย ให้เกียรติพระเจ้าด้วยร่างกายของท่าน

“ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญานบริสุทธิ์ ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วย ราคาสูง เหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแต่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด”

ในบทที่เจ็ดท่านได้อ่านเกี่ยวกับการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านทางสาวกกลุ่มแรกของพระเยซูอย่างไร พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานร่วมกับผู้เชื่อ ทุกแห่งที่เข้าไป พวกที่เชื่อได้มาประชุมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสิ่งที่ขาด หนุนใจซึ่งกันและกัน และออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นด้วยกัน

สิ่งนี้จะเกิดแก่ชีวิตของท่านตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ข้อที่สี่คือการทำให้พระเยซูเป็นที่รู้จักของผู้อื่นทั้งทางวาจาและความประพฤติ ท่านเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกไว้ ไม่เพียงแต่จะสถิตอยู่ในท่านแต่ยังทรงเป็นอยู่ผ่านทางท่าน พระเยซูผู้ทรงสถิตอยู่ในท่าน ขณะนี้คือความหวังของคนที่ท่านพบปะในแต่ละวัน ท่านเป็นคนพิเศษ พระเจ้าทรงต้องการท่านในการที่จะกระทำแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ปรากฏบนโลก

จงถวายตัวท่านทั้งหมดให้มีชีวิตเพื่อพระเจ้า มันอาจจะไม่ง่ายแต่ก็คุ้มค่า ท่านอาจจะถูกต่อต้านโดยผู้อื่น เหมือนอย่างคริสเตียนมากมายที่ถูกต่อต้านมาแล้วก่อนหน้าท่าน แต่พระสิริของพระเจ้าจะทรงสำแดงแก่ท่านเกินกว่าปัญหาต่างๆที่ท่านประสบ จงอ่านพระคำที่ได้บันทึกไว้เกี่ยวกับผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

“เราไม่ได้ประกาศตัวเราเอง แต่ได้ประกาศพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าพระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้แสงสว่างออกมาจากความมืด ได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเรา เพื่อให้เรามีแสงสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้าปรากฏในพระพักตร์ของพระคริสต์ แต่ที่เราไม่มีค่านี้อยู่ในภพขณะดิน เพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง

เราถูกขวานรอบข้างแต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว เราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะ เราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีลงแล้วแต่ก็ไม่ถึงตาย เราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอ เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วย

พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด” เราก็อธิษฐานเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจึงพูด เรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเจ้าคืนพระชนม์ จะทรงโปรดให้เราเป็นขึ้นมาโดยพระเยซู และจะทรงพาเราเข้ามาเฝ้าพร้อมกับท่านทั้งหลาย

เพราะว่าสิ่งสารพัดนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย เพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนเป็นจำนวนมากขึ้น ก็จะมีการขอบพระคุณมากยิ่งขึ้น เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน

เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กน้อยๆของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น จะกระทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากกว่าที่เปรียบเทียบได้ เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของที่มองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็คือถาวรนิรันดร์”

ดังนั้นเมื่อเราประสบความสำเร็จทุกขยากลำบากและการถูกทดลอง:

“ให้เราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้อุปถัมภ์ความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนเพื่อความรุ่งเรืองยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ พระองค์ได้ประทับ ณ เมืองซาบอตาแห่งหนึ่งของพระเจ้า”

“ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จทุกขยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง และจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย”

ความมานะพากเพียรเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในประสบการณ์ของคริสเตียน เราต้องพัฒนาคุณสมบัตินี้ในชีวิตเรา เพราะปราศจากความมานะพากเพียรแล้ว ความเชื่อของเรา ก็ไม่สามารถที่จะขัดเกลามาให้สมบูรณ์ได้

“อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร”

“เหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่าน ซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลาย จำเป็นต้องมีความอดทน เพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้”

จุดสรุปของการเดินไปกับพระเยซูในแต่ละวันของท่านนั้นคือ “ความเชื่อได้สำแดงตัวเองออกมาโดยความรัก” ไม่ว่าเหตุการณ์จะยากลำบากเพียงไร ท่านต้องไม่ล้มเลิกความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า ท่านต้องไม่หยุดที่จะดำเนินชีวิตไปด้วยความรักและจงเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้า

อาจมีบางครั้งที่มีความเชื่อของท่านต่อพระวจนะของพระเจ้าดูเหมือนจะไม่มีผล แต่เวลานั้นคือ เวลาของความมานะบากบั่นและไม่ท้อถอย บางครั้งท่านอาจถูกข่มเหงจากผู้อื่น แต่จงอย่าหยุดรักพวกเขาและ “อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลย แต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี”

“สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหัศจรรย์ของพระองค์ จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ เพราะว่า

เราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพ เทพผู้ครองพิภพใน
โมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ

เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภักดิ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น
และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคง เอาความจริงคาดเอา
ความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก และเอาข้าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็น
เหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า และพร้อมทั้งสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อ
เป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย จงเอาความรอดเป็น
หมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า
จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วย
ความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน”

โปรดจำไว้ว่า “ขณะนี้ท่านเป็นบุตรของพระคริสต์ ต่อโลกที่กำลังหลง และกำลังจะตาย ท่าน
ยังเป็นทหารของกองทัพของพระเจ้า จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ ถ้าพระเจ้าทรงอยู่
ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเรา เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้คนที่
อยู่ในโลก เรามีชัยเหนือลิ้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย เรามากับนั้นมุ่งไปเพื่อเรา
จะได้ช่วยเอาไว้เป็นของตนเองอย่างที่เราเชื่อ คริสต์ได้ทรงช่วยเราไว้เป็นของพระองค์แล้ว
จงรักศัตรูของท่าน จงอวยพรแก่คนที่เคียดแค้นท่าน และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน”

จงเป็นผู้ที่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าทรงให้แก่ท่าน จงแบ่งปันแก่ผู้อื่นที่มีน้อยกว่าท่าน
ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆจงให้เปล่าๆ การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ เมื่อท่านพบ
ผู้ใดที่ขัดสน อย่าเฉยเมยเสีย จงให้แก่เขาในพระนามของพระเยซู

พระเยซูจะเสด็จกลับมาในไม่ช้า ขณะที่พระองค์ยังทรงอยู่บนโลกนี้ พระองค์ตรัสกับเหล่า
สาวกของพระองค์ว่า “ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้
บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้
สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีก รับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลาย
จะได้อยู่ที่นั่นด้วย”

ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมามีชีวิตด้วยพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบน
ในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่ คือประทับข้างขวาของพระเจ้า จงเอาใจใส่ในสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบน
ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก เพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับ
พระคริสต์ในพระเจ้า เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏ ขณะนั้นท่านก็จะ
ปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย

แผนการของพระเจ้าสำหรับความรอด

พระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาล ทรงสร้างท่านด้วยคุณสมบัติแห่งความสุขที่แท้จริง โดยความสัมพันธ์ที่เชื่อมอย่างลึกซึ้งกับพระองค์ อย่างไรก็ตามท่านและมวลมนุษย์ทั่วไปได้ดำเนินชีวิตตามทางของตนเอง ได้แยกออกจากความเชื่อในพระเจ้า และเลือกที่จะดำเนินชีวิตแยกจากพระเจ้าผู้สร้างของท่าน

มารซาตานได้ทดลองมวลมนุษย์ มุสาเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของพระเจ้า ล่อลวงมวลมนุษย์ไม่ให้เชื่อในพระเจ้า กระทำบาปต่อต้านพระองค์ ความบาป ความไม่ไว้วางใจ ความไม่เชื่อฟังได้ขโมยความรื่นเริงยินดี สันติสุขและความสุขที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงมีไว้ให้ทุกคนไปจากมวลมนุษย์

การแตกแยกระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านั้นเป็นเหตุมาจากบาป เหลือไว้เพียงความว่างเปล่าสำหรับมนุษย์ ความไม่บริบูรณ์ เกิดช่องว่างที่ไม่มีอะไรสามารถจะเติมให้สมบูรณ์ได้ นอกจากพระเจ้าเท่านั้น เป็นเวลาหลายศตวรรษที่มนุษย์ได้พยายามจะเติมสิ่งที่ขาดนั้นด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกเสนอให้ สิ่งดีและสิ่งไม่ดีทั้งหลาย แม้แต่ศาสนาเองก็ตาม แต่ก็ยังมีแต่ความว่างเปล่า หวาดกลัว เปล่าเปลี่ยว แยกภาระหนัก และสับสน

พระเจ้าไม่เคยหยุดที่จะรักมนุษย์ ผู้ที่พระองค์สร้างในพระฉายาของพระองค์ ดังนั้นพระองค์ได้ทรงสร้างทางให้มวลมนุษย์ผ่านทางพระบุตร คือพระเยซูคริสต์ที่จะสามารถนำมนุษย์กลับมาหาพระองค์ และกลับเข้าสู่แผนการของพระองค์ที่มีไว้ให้มนุษย์

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อ พิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น”

พระเยซูทรงตอบว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา”

“เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์”

“ด้วยว่าพระคริสต์ก็ได้สิ้นพระชนม์ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า” “เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้ นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่า พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น”

พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อท่านจะได้รับการอภัยโทษจากบาป และมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าพระผู้สร้างของท่าน เพื่อที่ท่านจะได้ประสบการณ์ความสุขที่แท้จริงในขณะนี้ และชั่ววินาทีผ่านทางพระเยซู

พระเยซูตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์”

พระเยซูตรัสว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก”

พระเยซูตรัสว่า “เราเข้ามาในโลกเป็นความสว่าง เพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะมิได้อยู่ในความมืด”

“เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

“แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า”

“ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชูประสงค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด”

“เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด”

ท่านสามารถร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวนี้ และรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นพระเจ้าของท่านโดยการอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าแต่พระเจ้า

ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงชูประสงค์ให้ข้าพเจ้าเป็นขึ้นมาจากความตาย ขอบพระคุณที่ทรงประทานพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้า ในขณะที่ข้าพเจ้าขอร้องออกพระนามขององค์พระเยซู รับพระองค์เข้ามาสู่หัวใจของข้าพเจ้า เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดจากบาป และนำข้าพเจ้ากลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าได้รู้จักพระองค์ดีขึ้นในแต่ละวัน และช่วยข้าพเจ้าให้มีชีวิตเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ในทุกๆทาง ข้าพเจ้ารักพระองค์ ข้าพเจ้าเชื่อและวางใจให้พระองค์นำชีวิตของข้าพเจ้าในทุกๆทาง

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

พระวาทะของพระเจ้า

พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวาทะของพระเจ้า เป็นหนังสืออ้างอิงและพื้นฐานของหนังสือเล่มนี้ทั้งหมด ทุกสิ่งที่เขียนในหนังสือเล่มนี้ได้อ้างอิงถึงความจริงที่มีบันทึกไว้ในพระวาทะของพระเจ้า พระคัมภีร์คือ พระวาทะของพระเจ้าที่ได้บันทึกไว้ เป็นเรื่องราวที่เปิดเผยให้มวลมนุษยารู้เกี่ยวกับพระองค์เอง

มีพระคำหลายตอนในพระคัมภีร์ซึ่งจะปรากฏเป็นตัวพิมพ์เข้มที่ถูกนำมาใช้ในหนังสือเล่มนี้ เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ ขอให้เพิ่มความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพระวาทะของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ นี่คือนางสิ่งๆหนึ่งที่พระคัมภีร์ที่ได้บันทึกไว้ถึงความสำคัญ

“ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อน คือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้ เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดและจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา”

“และตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง”

ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เขียนและประกาศพระวาทะของพระเจ้านั้นได้รับการดลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์ทรงให้พระวาทะแก่เขาเหล่านั้น พระคัมภีร์คือพระวาทะของพระเจ้า ไม่ใช่คำของมนุษย์ ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือในการบันทึกพระวาทะของพระองค์ก็ตาม แต่พระวาทะของพระองค์ก็มีได้เสื่อมสลาย จะยังคงอยู่ชั่ววันนิรันดร์ดังพระเจ้าผู้ทรงเป็นนิรันดร์

“ข้าแต่พระเจ้า พระวาทะของพระองค์บันทึกแน่นอนอยู่ในสวรรค์เป็นนิตย์”

“ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปไม่ได้เลย”

“หญ้านั้นก็เหี่ยวแห้ง ดอกไม้นั้นก็ล่วงเลยไป แต่พระวาทะของพระเจ้าของเราจะยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์”

“พระวณะทุกคำของพระเจ้านั้นพิสดารเห็นจริงแล้ว พระองค์ทรงเป็นโล่แก่บรรดาผู้ลี้ภัยอยู่ในพระองค์”

“เพราะว่าพระวณะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพละทานอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แห่งทะเลกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย”

“เพื่อว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรา เพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความขุใจด้วยพระคัมภีร์”

พระวณะของพระเจ้าเป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดกว่าหนังสืออื่นใดที่ท่านเคยอ่านมา หากท่านอ่านและศึกษาหนังสือเล่มนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก เป็นการสร้างพื้นฐานของความจริงจากพระวณะของพระเจ้า ซึ่งเป็นตัวพิมพ์เข้มตลอดหนังสือเล่มนี้ และเรายังต้องการที่จะมอบพระคัมภีร์ใหม่ให้แก่ท่าน ซึ่งบันทึกพระวณะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เริ่มต้นเมื่อพระเยซูทรงประสูติ

หนังสือ “ความสุขแท้เป็นของท่านได้” เล่มนี้ ไม่ใช่พระวณะของพระเจ้า ถึงแม้ว่าจะบรรจุพระคำของพระเจ้ามากมายจากพระคัมภีร์ แต่เราต้องการที่จะหนุนใจท่านให้เขียนถึงเราเพื่อรับพระคัมภีร์ใหม่เป็นของท่านเอง ซึ่งเราจะส่งให้ท่านโดยไม่คิดมูลค่า

ท่านจะพบใบสั่งหนังสือในหน้าต่อไปของหนังสือเล่มนี้ กรุณากรอกข้อความในใบสั่งและส่งไปให้เรา เราจะส่งพระคัมภีร์ใหม่ให้ท่านหนึ่งเล่ม รวมทั้งขอแนะนำในการอ่านและเรียนพระคัมภีร์ เพื่อท่านจะได้รับประโยชน์จากพระคัมภีร์มากที่สุด

ในใบสั่งหนังสือท่านยังจะพบที่ที่ท่านจะสามารถสั่งหนังสือเล่มนี้เพิ่มโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อแจกจ่ายให้แก่คนในครอบครัว เพื่อน และผู้อื่นที่ท่านได้พบปะในแต่ละวัน ถ้าหนังสือเล่มนี้ได้ช่วยท่านก็จะสามารถช่วยผู้อื่นได้เช่นกัน เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ท่านสามารถช่วยผู้อื่นให้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์

ในสองหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ได้บรรจุบทความแผนการของพระเจ้าสำหรับความรอดทั้งนี้เพื่อจะ让您สามารถช่วยผู้อื่นให้กลับมาหาพระเจ้าโดยการรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเขาด้วย ชีวิตคริสเตียนที่มีความหมายที่สุดคือ เมื่อท่านได้ช่วยผู้อื่นให้กลับมาที่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระผู้สร้างของเขา โดยทางพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ ขอให้ท่านได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมาย เมื่อท่านได้ช่วยผู้อื่นให้พบกับความสุขที่แท้จริงเหมือนที่ท่านได้พบแล้ว

ใบสั่งหนังสือ

กรุณาส่ง พระคัมภีร์ใหม่ และหนังสือ “ความสุขแท้เป็นของท่านได้” จำนวน _____ เล่ม ให้ข้าพเจ้าฟรีโดยไม่คิดมูลค่า (ท่านสามารถสั่งได้โดยไม่จำกัดจำนวนเท่าที่ท่านสามารถจะใช้ และเราจะจัดส่งให้ท่านตามความสามารถของเรา)

ชื่อ: _____ นามสกุล: _____

ที่อยู่: _____ ถนน: _____

แขวง/ตำบล: _____ เขต/อำเภอ: _____

จังหวัด: _____ รหัสไปรษณีย์: _____

ประเทศ: _____ อายุผู้สั่งจอง: _____

ตัดตามรอยปรุแล้วส่งใบสั่งนี้ไปยัง:

เดนนิสและคูลีพร แคปลิงเกอร์

ตู้ ปณ. 6

ไปรษณีย์หัวหมาก

กรุงเทพฯ 10243

กรุณาใช้อีกด้านของใบสั่งนี้ เขียนข้อความบอกรายละเอียดว่า ท่านได้รับหนังสือเล่มนี้
อย่างไร หนังสือเล่มนี้ได้ช่วยและเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างไรบ้าง
กรุณาบอกด้วยว่าท่านจะใช้หนังสือนี้อย่างไรและที่ไหน เพื่อจะช่วยให้ผู้อื่นได้มารู้จักกับ
พระเยซูคริสต์

